



THE HEART OF GOD FOR ISRAEL

หัวใจของพระเจ้าสำหรับอิสราเอล

A 21-Day Devotional

บทใคร่ครวญอธิษฐาน 21 วัน



International House of Prayer

24/7 PRAYER WITH WORSHIP SINCE 1999

INTRODUCTION บทนำ

บทใคร่ครวญนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเห็นถึงหัวใจของพระเจ้า และพระประสงค์ของพระองค์สำหรับอิสราเอลจาก 3 มุมมองดังนี้:

- ภาษารักของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอล
- พันธสัญญาของพระเจ้ากับอิสราเอล
- การที่พระเจ้าทรงเลือกเยรูซาเล็ม

แต่ละหัวข้อจะครอบคลุม 1 สัปดาห์

ยังมีหัวข้ออื่นๆอีกมากมายที่สามารถนำเสนอหัวใจและพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับอิสราเอลได้ สิ่งที่แบ่งปัน ณ ที่นี้ไม่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง และไม่ใช่ว่าเป็นการอ้างว่านี่คือภาพทั้งหมดของความ เป็นจริงที่ยิ่งใหญ่

WEEK 1

เราจะใคร่ครวญถึง
ภาษารักของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอล

พระองค์ทรงสำแดงความรักของพระองค์
ผ่านทางหลายอารมณ์ความรู้สึกที่เข้มข้นที่สุด
แห่งประสบการณ์ของมนุษย์



DAY 1

YOUR MAKER IS
YOUR HUSBAND

พระผู้สร้างเจ้า
เป็นสามีของเจ้า

เพราะพระผู้สร้างเจ้าเป็นสามีเจ้า พระนามของพระองค์คือพระยาห์เวห์จอมทัพ และ
องค์บารุคห์ของอิสราเอลเป็นผู้ไถ่ของเจ้า เขาเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าของสากลโลก
เพราะพระยาห์เวห์ทรงเรียกเจ้า ตั้งภรรยาผู้ถูกทอดทิ้งและโทมนัสในวิญญาณจิต คือ
ภรรยาที่ยังสาว เมื่อนางถูกทิ้ง” พระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้ “เราได้ละทิ้งเจ้าอยู่ชั่วครู่เดียว
แต่เราจะรวบรวมเจ้าด้วยความสงสารยิ่ง เราซ่อนหน้าเราจากเจ้าอยู่ขณะหนึ่ง
ด้วยความโกรธอันท่วมทับ แต่เราจะสงสารเจ้าด้วยความรักมั่นคงนิรันดร์”
พระยาห์เวห์พระผู้ไถ่เจ้าตรัสดังนี้ (อิสยาห์ 54:5-8)

พระเจ้าทรงสำแดงความรักต่ออิสราเอลในคำประกาศการสมรส การมีชีวิตสมรสที่
ยืนนานและมีความสุข ดูเหมือนจะเป็นความใฝ่ฝันในหัวใจของทุกคน ความปรารถนาที่จะ
มีคู่ครองที่ดีและสัตย์ซื่อมาจากกันบึงแห่งความเป็นมนุษย์ของเรา เรื่องราวต่างๆของ
ความรักล้วนทำให้ชายหญิงทุกวัย ไม่ว่าจะหนุ่มสาว หรือสูงอายุต่างมีความตราตรึงใจ

พระเจ้าทรงเลือกภาษารักที่เต็มด้วยใจปรารถนาเพื่อสื่อสารความเข้มข้นแห่งความรัก
ของพระองค์ที่ทรงมีต่ออิสราเอล "เพราะพระผู้สร้างเจ้าเป็นสามีเจ้า!" คำประกาศนี้แข็ง
ขัน เป็นส่วนตัว และมีความใกล้ชิดสนิทสนมอย่างมาก! พระผู้สร้างสรรพสิ่งประกาศว่า

พระองค์ทรงอยู่ในความสัมพันธ์แห่งพันธสัญญากับพงศ์พันธุ์ของอิสราเอล พระองค์ทรงเป็นสามีที่สัตย์ซื่อ พระเจ้าทรงเป็นกำลัง ผู้ปกป้อง และผู้จัดเตรียมสำหรับอิสราเอล ตลอดกาล

พระเจ้าไม่ต้องการให้อิสราเอลเข้าใจพระองค์ผิด พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเธอเลย ความรักของพระองค์คงอยู่นิรันดร์ ความโกรธของพระองค์คงอยู่แค่ชั่วขณะเท่านั้น การลงวินัยชั่วคราวของพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของการอุทิศนิรันดร์และความร้อนรนที่ทรงมีต่ออิสราเอล "เราจะรวบรวมเจ้าด้วยความสงสารยิ่ง....เราจะสงสารเจ้าด้วยความรักมั่นคงนิรันดร์" พระยาห์เวห์พระเจ้าตรัสดังนี้

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่ออิสราเอล พระองค์ทรงเป็นสามีของเธอ เราขอบคุณพระองค์ เพราะในพระเมสสิยาห์ เราได้รับการต่อกิ่งเข้ากับต้นมะกอกเทศ ดังนั้น เราจึงร่วมส่วนในมรดกของอิสราเอล เราขอบคุณสำหรับพระบุตรของพระองค์ ผู้เป็นเจ้าบ่าวซึ่งมอบชีวิตของตนให้กับเจ้าสาวของพระองค์ (อฟ.5:25)

เราอธิษฐานว่า พระองค์จะพบประชากรชาวยิวของพระองค์โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอให้พวกเขาได้เห็นว่ แม้เวลาที่พวกเขาารู้สึกว่าพระองค์ทรงทอดทิ้งพวกเขาในช่วงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Holocaust) พระองค์ทรงรักษาไว้ซึ่งความรักนิรันดร์ และความเมตตาสงสารยิ่งที่มีต่อพวกเขาตลอดมา

ในพระนามพระเยซู อาเมน



DAY 2

ความรักสดใหม่ซึ่งคงอยู่ตลอดไป ของผู้หมั้นหมาย ที่มีต่อคู่หมั้นของพระองค์

เราจะหมั้นเจ้าไว้สำหรับเราเป็นนิത്യ เออ เราจะหมั้นเจ้าไว้ด้วยความชอบธรรม ความยุติธรรม ความรักมั่นคงและความกรุณา เราจะหมั้นเจ้าไว้สำหรับเราด้วยความสัตย์ซื่อ และเจ้าจะรู้จักพระยาห์เวห์” (โฮเซยา 2:19-20)

มีความตื่นเต้นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ เมื่อได้รับการหมั้นหมาย ความรู้สึกแห่งรักโอบอ้อมขึ้นสูง ขณะที่กำหนดวันหมั้นเข้ามาใกล้ทุกที ความชื่นชมที่มีต่อกัน ความปรารถนาแห่งรักที่แรงกล้า และความชื่นบานที่ไม่ต่างพร้อย เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจของว่าที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาว ประสบการณ์ของการผสมผสานที่พิเศษไม่เหมือนสิ่งใดของความสดใหม่ ความบริสุทธิ์ใจ และความหวังสำหรับอนาคต พวกเขาจดจ่อกับซึ่งกันและกันอย่างมาก จนราวกับว่าสิ่งอื่นที่อยู่รอบตัวจางหายไป ประตู่แห่งรักที่เต็มด้วยความสุขเปิดกว้างอยู่เบื้องหน้าคนทั้งสอง

พระเจ้าทรงสัญญาที่จะหมั้นหมายอิสราเอลขณะเมื่อเธอประพฤติตัวเยี่ยงโสเภณี ความรักที่หวงแหนของพระองค์ในที่สุดกระทำการให้ทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งใหม่ ความรักที่เหนียวแน่นอย่างไม่ลดละ ทำให้อนาคตของอิสราเอลเปลี่ยนแปลงไป พระเจ้าไม่ทรงประณามเจ้าสาวของพระองค์ พระองค์ต้องการเธอไว้สำหรับพระองค์เพียงผู้เดียว เป็นอิสระจาก

คู่รักอื่นๆของเธอ เธอไม่เคยถูกปฏิเสธหรือไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ อิสราเอลเป็นที่รัก และถูกรักตลอดไป!

พระเจ้าทรงแสดงอารมณ์ความรู้สึกของพระองค์ต่ออิสราเอลโดยใช้ภาษาแห่งการหมั่นหมาย พระองค์ไม่เบื่อหรือรู้สึกว่าเป็นภาระ พระองค์ไม่ได้รักษาพันธสัญญาอย่างฉ้อฉลหรือทำไปงั้นๆ เพราะรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ พระองค์ยังคงมีใจปรารถนาเจ้าสาวของพระองค์ ความรักที่พิชิตใจของพระองค์ข้ามผ่านความผิดหวังที่ทำให้หัวใจแตกสลายต่างๆ อิสราเอลมีค่ายิ่งสำหรับพระองค์ พระองค์จะไม่ปล่อยเธอไป พระองค์จะไม่ยอมให้เธอถูกคนแปลกหน้าใช้สเน่ห์ล่อลวงไป พระองค์จะนำเธอมาสู่โลกแห่งความชอบธรรม ความรักมั่นคง และพระเมตตาของพระองค์ อิสราเอลจะได้รับการเปลี่ยนแปลง และจะได้อยู่กับพระองค์ ไม่ว่าอดีตจะเป็นมาเช่นไร พระเจ้าทรงเปิดอนาคตที่สดใสไว้สำหรับอิสราเอล ผู้เป็นที่รักของพระองค์

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ เราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักนิรันดร์ที่ทรงมีต่ออิสราเอล ขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงให้เราได้เข้าใจความรู้สึกของพระองค์ที่มีต่ออิสราเอล พระองค์ทรงแสดงความรักที่ห่วงหาด้วยอารมณ์ความรู้สึกแห่งหัวใจมนุษย์ที่เข้มข้น

เราอธิษฐานเพื่อชาวยิว โดยเฉพาะผู้ที่คิดว่าพวกเขาห่างไกลจากพระองค์เกินไปแล้ว ขอให้พวกเขาได้รู้จักว่าพระองค์เป็นผู้ใด ขอให้พวกเขาได้รับรู้ถึงหัวใจของพระองค์ที่มีต่อพวกเขา ให้พวกเขาได้รู้ว่าพระองค์พร้อมแล้วที่จะเขียนเรื่องราวใหม่กับพวกเขา และพวกเขามีอนาคตที่สดใสกับพระองค์

ขอทรงประทานความเมตตาสงสาร และความกล้าหาญให้กับพระกายของพระเมสสิยาห์ทั่วโลก ที่จะบอกเล่าข่าวประเสริฐแห่งพระลักษณะของพระองค์กับพวกเขา ขอทรงสร้างพยานที่สัตย์ซื่อมากมายเพื่อประกาศกับชาวยิว

ในพระนามพระเยซู เอเมน



DAY 3

อ่อนโยนดังแม่ กับการกนั้อยของเธอ

แต่ศิโยนกล่าวว่า “พระยาห์เวห์ได้ทรงละทิ้งข้าแล้ว และองค์เจ้านายทรงลืมข้าเสียแล้ว” “ผู้หญิงจะลืมบุตรของนางที่ยังกินนมอยู่ และไม่สงสารบุตรจากครรภ์ของนางได้หรือ? และถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะลืมได้ แต่เราก็จะไม่ลืมเจ้า ดุสิ เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา กำแพงเมืองของเจ้าอยู่ต่อหน้าเราเสมอ (อิสยาห์ 49:14-16)

พระเจ้าทรงสำแดงความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อเยรูซาเล็ม ผ่านทางบางความรู้สึก ซึ่งเข้มข้นอย่างที่สุดในหัวใจของมนุษย์ แม่ไม่สามารถลืมลูกที่ยังคงดื่มนมของเธอได้ เธอไม่อาจเพิกเฉยต่อลูกที่กำลังหิวนม และสะอื้นร้องไห้อยู่ได้ และแม้ว่าจะมีผู้นั้นซึ่งไม่สนใจลูกที่เกิดจากครรภ์ของเธอเอง พระเจ้าจะไม่ลืมหรือละทิ้งศิโยนเลย พระองค์รักศิโยนด้วยความอ่อนโยนและใส่ใจดูแล ดังเช่นแม่ที่มีต่อลูก

พระเจ้าได้ทรงสลักเยรูซาเล็มไว้บนอุ้งฝ่ามือของพระองค์ ศิโยน-อิสราเอล ได้ถูกสลักไว้บนพระหัตถ์ของพระเจ้า ซึ่งสิ่งนี้ได้มาสู่ความหมายที่สมบูรณ์ บนพระหัตถ์ที่ถูกแทงของพระเมสสิยาห์ ณ โกละโกธา

พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ ประการแรกเพื่อแกะที่หลงหายแห่งพงศ์พันธุ์ของอิสราเอล (แต่ไม่ใช่เพื่ออิสราเอลเท่านั้น) กำแพงเยรูซาเล็มอยู่ต่อหน้าพระองค์เสมอ อิสราเอลอยู่ในศูนย์กลางแห่งความใส่ใจและการดูแลของพระองค์

ลายนิ้วมือ และเส้นลายมือของแต่ละบุคคลมีลักษณะไม่เหมือนกัน ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานระบุตัวคนได้อย่างแม่นยำ ศิโยนอยู่ในหัวใจของพระเจ้า พระองค์ทรงผูกพันเธอไว้กับพระองค์เอง ความรักของพระองค์ที่มีต่อเยรูซาเล็ม บรรยายให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด และเปิดเผยสำแดงถึงอัตลักษณ์ของพระองค์ พระเจ้าทรงสลักอิสราเอลบนอุ้งฝ่ามือของพระองค์ พระเจ้าและอิสราเอลไม่สามารถถูกแยกออกจากกันได้

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์สำหรับความอ่อนโยนและความห่วงใยดูแลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่ทรงมีต่อศิโยน พระองค์ได้ผูกพันตัวเองไว้กับอิสราเอล เยรูซาเล็มอยู่ในความสนใจทั้งสิ้นของพระองค์ กำแพงของเธออยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์เสมอ พระองค์จะไม่มีทางลืมเธอได้ พระองค์ทรงผูกพันตัวเองไว้กับเธอตลอดไป

ขอให้เราได้รับการเปิดเผยสำแดงว่าอิสราเอลอยู่ที่ใดในหัวใจของพระองค์ ขอทรงให้พระกายของพระคริสต์ได้รู้ว่าศิโยนสำคัญมากเพียงไรในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงนำเราเข้าสู่ความรักที่เติบโต เราต้องการรักพระองค์ และรักชนชาติอิสราเอลซึ่งพระองค์ทรงรักด้วยความอ่อนโยน เราต้องการรู้จักพระองค์ในฐานะพระเจ้าผู้ทรงรักอิสราเอลอย่างอ่อนโยน ความรักของพระองค์สำแดงถึงพระลักษณะของพระองค์ ขอทรงช่วยให้เรารู้จักหัวใจของพระองค์ได้ดีขึ้นกว่าเดิม

ในพระนามพระเยซู อาเมน



DAY 4

อิสราเอลคือบุตรชายของเรา

เจ้าจงทูลฟาโรห์ว่า ‘พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า คนอิสราเอลเป็นบุตรชายของเรา บุตรหัวปีของเรา เราบอกแก่เจ้าว่า “จงปล่อยบุตรของเราให้ไปนมัสการเรา” ถ้าเจ้าไม่ยอม เราจะประหารบุตรหัวปีของเจ้าเสีย (อพยพ 4:22-23)

พระเจ้าทรงประกาศว่าอิสราเอลคือบุตรชายหัวปีของพระองค์ ในเวลานั้น ลูกๆของยาโคบได้ทวีจำนวนขึ้นจนกลายเป็นชนชาติหนึ่ง พระเจ้าทรงประกาศว่าพระองค์คือพระบิดาแห่งชนชาติของอิสราเอล พระองค์ไม่ได้พูดถึงตัวบุคคล แต่ทรงพูดถึงชนชาติ กระนั้นก็ตามความสัมพันธ์แห่งการเป็นพ่อของพระองค์ก็ไม่ใช่เป็นแบบที่ห่างไกล หรือไม่เข้าถึงในส่วนบุคคล พระเจ้าทรงขีดเส้นแบ่งแยกระหว่างบุตรชายหัวปีของพระองค์ และบุตรชายหัวปีของฟาโรห์

เช่นเดียวกับที่พ่อจัดการกับการที่เพื่อนบ้านมารังแกลูกของเขา เนื่องจากพระองค์ไม่สามารถยอมปล่อยให้ลูกๆของพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกทารุณได้อีกแล้ว พระองค์ทรงจัดการฟาโรห์ พระองค์ไม่ทนกับอาชญากรรมที่กระทำกับลูกของพระองค์- พงศ์พันธ์ของยาโคบ- ได้อีกต่อไป พระองค์ทรงลุกขึ้นต่อต้านการหลังเล็ดของผู้บริสุทธ์ พระองค์ยุติการใช้อำนาจทางการเมืองที่ชั่วร้ายของกษัตริย์อียิปต์ ทรงกล่าวว่า "ไม่มีการสังหารหมู่อีกต่อไป! ไม่มีการฆ่าบุตรชายหัวปีของเราอีกต่อไป- พวกเขาคือ

พงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ผู้เป็นสหายของเรา! ถ้าเจ้ายังขึ้นทำเช่นนี้ต่อไป เราจะประหารบุตรชายของเจ้า บุตรชายหัวปีของเจ้า! และเจ้าจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเรา เมื่อเจ้าปฏิบัติต่อลูกของเราอย่างไม่ถูกต้อง!"

ฟาโรห์จำเป็นต้องเรียนรู้ว่า เมื่อเขาแตะต้องอิสราเอล เขาต้องเผชิญกับพระพิโรธของพระเจ้า สิ่งที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลเป็นเรื่องส่วนพระองค์อย่างมาก มันไม่ใช่กิจการ มันคือครอบครัว! พระเจ้าทรงหัดยืนในการป้องกันและปกป้องบุตรชายหัวปีของพระองค์

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์สำหรับความรักแบบพ่อที่ทรงมีต่อชนชาติอิสราเอล เราขอบคุณพระองค์สำหรับการลุกขึ้นและปกป้องบุตรชายหัวปีของพระองค์ ขอบคุณสำหรับการต่อสู้กับผู้ที่มารังแกประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพ่อที่แสนดีของอิสราเอล

เราอธิษฐานเพื่อพระกายของพระเมสสิยาห์ที่จะโอบรับอิสราเอลในฐานะบุตรชายหัวปีของพระเจ้า และยอมรับว่า ไม่มีผู้ใดจะสามารถเอาตำแหน่งนี้ไปได้ เราอธิษฐานว่าคริสตจักรทั่วโลกจะยอมรับว่า คริสตจักรคือกึ่งหนึ่ง - ไม่ใช่ราก - ซึ่งได้รับการต่อเชื่อมเข้ากับต้นมะกอกแห่งอิสราเอล

ขอให้คริสตจักรยืนเคียงข้างอิสราเอล และไม่ต่อต้านพวกเขา ขอให้ผู้เชื่อทั่วโลกมีความสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชาวยิว ขอให้พระกายของพระคริสต์ยืนหยัดอย่างมั่นคงในการต่อต้านการเกลียดชังชาวยิว ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

ในพระนามของพระเยซู อาเมน



DAY 5

ดังพ่อ อุ้มลูกของตน

พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านผู้นำท่าน พระองค์จะทรงต่อสู้เพื่อท่าน ดังที่พระองค์ได้ทรงทำทุกสิ่งเพื่อท่านในอียิปต์ต่อหน้าต่อตาท่าน และในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งท่านได้เห็น พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงอุ้มชูท่าน ดังพ่ออุ้มลูกของตนตลอดทางที่พวกท่านไป นั้น จนท่านทั้งหลายได้มาถึงที่นี่ แต่อย่างไรก็ตาม พวกท่านไม่ได้เชื่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ผู้ทรงนำทางข้างหน้าท่าน เพื่อจะหาที่ให้ท่านทั้งหลายตั้งเต็นท์ของท่าน เป็นไฟในกลางคืน เพื่อโปรดให้ท่านเห็นทางที่ควรจะไป และเป็นเมฆในกลางวัน (ฉบธ. 1:30-33)

พระเจ้าทรงสำแดงความรักต่ออิสราเอล ในภาษาซึ่งสื่อสารถึง พ่อที่ดูแลเลี้ยงดูลูกของตนอย่างดี พระองค์ทรงเป็นพ่อกับอิสราเอลดังเช่นพ่อที่แสนดี เป็นกับลูกเล็กๆ ของตนเอง พระเจ้าทรงนำทาง พระองค์ไม่ได้ส่งลูกๆ ออกไปอย่างระแหร่ร้อน ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ท่ามกลางทะเลทรายของชีวิต พระเจ้าทรงให้คำแนะนำ และทิศทางกับครอบครัวของพระองค์ พระองค์ต่อสู้เพื่อลูกๆ ในการเป็นพ่อ พระองค์ไม่ปล่อยให้ลูกๆ ปราศจากการป้องกัน พระองค์ทรงเฝ้าระวังไม่ให้มีใครมาทำให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อ พระองค์อุ้มบุตรหัวปีของพระองค์ไว้บนบ่า ในเวลาที่พวกเขาหมดแรงที่จะเดินต่อไปในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ทรงอดทนกับความอ่อนแอของประชากรของพระองค์

พระเจ้าทรงไปก่อนล่วงหน้า เพื่อหาสถานที่ให้พวกเขาตั้งเต็นท์ พระองค์ทรงไปก่อน เพื่อเตรียมสถานที่แห่งการพัก และความปลอดภัย พระองค์แสดงความห่วงใยดูแลแบบพ่อในทุกทางสำหรับอิสราเอล และทรงเปิดเผยอารมณ์ความรู้สึกของพระองค์

พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดอิสราเอลอย่างมาก พระองค์ดำเนินไปกับเธอ ร่วมในชีวิตและเหตุการณ์ต่างๆของเธอ ในฐานะพ่อ พระเจ้าทรงไม่เคยห่างไกลหรือเพิกเฉยต่อเธอ พระองค์ไม่เหมือนกับพ่อที่ไม่มีตัวตน พระเจ้าทรงมีส่วนร่วมในเส้นทางชีวิตของอิสราเอล พระองค์นำสิ่งดีที่เป็นประโยชน์ให้กับอิสราเอลอย่างต่อเนื่อง

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์สำหรับการแสดงความรักแบบพ่อต่ออิสราเอลในทางปฏิบัติต่างๆมากมาย การดูแลเอาใจใส่ของพระองค์เปิดเผยสำแดงว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด พระองค์ปิติยินดีในการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในชีวิตของพงศ์พันธุ์อิสราเอล พระองค์ทรงช่วยผู้ที่อ่อนล้า พระองค์มีความสุขในการเดินไปกับพวกเขา และล้อมรอบพวกเขาไว้ให้ปลอดภัย หัวใจของพระองค์แตกสลายเมื่อพวกเขาปฏิเสธพระหัตถ์ของพระองค์ที่ยื่นเข้ามาช่วยเหลือ มันทำให้พระองค์เสียใจเมื่อพวกเขาต้องการจะดำเนินต่อไปโดยปราศจากพระองค์

ขอทรงเปิดเผยสำแดงพระองค์เองกับชาวยิว ขอให้พวกเขาได้รู้ว่า พระองค์ปรารถนาความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูก ขอทรงสำแดงให้พวกเขาได้รู้ว่า พระเยซู-พระเมสสิยาห์คือทางเดียวสู่พระองค์ ให้พวกเขาเห็นว่าพระเยซูคือจุดเข้าถึงหัวใจพ่อของพระองค์ ขอให้พวกเขาได้เห็น ว่าพวกเขาสามารถเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์ได้ ผ่านทางการเชื่อไว้วางใจในพระเมสสิยาห์ของพวกเขา

ขอทรงทำให้พระกายของพระคริสต์ได้รู้ถึงการดูแลที่อ่อนโยนของพระองค์ที่มีต่ออิสราเอล ขอทรงให้เราเห็นว่าพระองค์รักบุตรชายหัวปีของพระองค์มากเพียงไร ขอทรงส่งต่อความรักของพระองค์ที่มีต่ออิสราเอลเข้าสู่หัวใจของเรา

ในพระนามพระเยซู อาเมน



DAY 6

อิสราเอล คือ มรดกของพระเจ้า

เพราะว่าส่วนของพระยาห์เวห์คือประชากรของพระองค์ ยาโคบเป็นส่วนมรดกของพระองค์ “พระองค์ทรงพบเขาในแผ่นดินทูรกันดาร ในที่ร้างเปล่าว่างเวง พระองค์ทรงโอบล้อมเขา และทรงดูแลเขา ทรงรักษาเขาไว้ดังแก้วพระเนตรของพระองค์ เหมือนนกอินทรีที่กว้งรังของมัน กระพือปีกเหนือลูกนก กางปีกออกรองรับลูกไว้ให้เกาะอยู่บนปีก พระยาห์เวห์องค์เดียวทรงนำเขา ไม่มีพระต่างตัวองค์ใดอยู่กับเขา (ฉบร. 32:9-12)

อิสราเอลเป็นส่วนที่เป็นของพระองค์ ยาโคบเป็นมรดกของพระองค์ เป็นคำประกาศแห่งความเป็นส่วนของพระองค์ ที่มีคุณค่า และเต็มด้วยการขอบพระคุณ!

เรามักจะพูดว่าพระเจ้าคือส่วนมรดกของเรา และนั่นเป็นความจริง เราเห็นว่าพระองค์คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เหมือนพระพรและบำเหน็จนิรันดร์อื่นใดทั้งสิ้นที่ทรงให้กับเรา พระคำตรงนี้ บอกว่า อิสราเอลคือมรดกของพระเจ้า ยาโคบทำให้พระเจ้ามั่งคั่งด้วยสิ่งล้ำค่า เช่นดังลูกๆทำให้พ่อแม่มั่งคั่งเพราะลูกๆคือสิ่งล้ำค่า ยาโคบคือทรัพย์สินสมบัติของพระเจ้า เหมือนที่ลูกๆคืออัญมณีของพ่อแม่ สิ่งนี้ประกาศถึงความสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้า

พระเจ้าทรงแสดงความรักต่ออิสราเอล โดยใช้ภาษาบรรยายถึงนกอินทรีที่ห้วงใยดูแลลูกเล็กๆของมัน เป็นเพราะการดูแลที่เอาใจใส่ของพระเจ้า ที่ทำให้ยาโคบรอดชีวิตได้จากสภาพของถิ่นทุรกันดารที่ไม่เป็นมิตร พระเจ้าทรงล้อมรอบอิสราเอลด้วยการปกป้องพระองค์ทรงห้วงใยดูแลอิสราเอลและปกป้องรักษาตั้งแต่วันที่อิสราเอลเป็นตั้งแต่วันที่ หมายถึงการเป็นส่วนตัว เป็นเรื่องอ่อนไหว และมีค่ามากสำหรับพระเจ้า สิ่งใดที่ทำให้อิสราเอลตกอยู่ในความลำบาก สิ่งนั้นจะมีผลต่อพระเจ้าอย่างใกล้ชิด

เช่นเดียวกับนกอินทรีในการฝึกลูกของมันให้หัดบิน การเฝ้าดูอย่างระมัดระวังและคอยสนับสนุนลูกในทุกขั้นตอนโดยตลอด พระเจ้าทรงสอนอิสราเอลให้ไว้วางใจ และติดตามพระองค์ พระองค์ประทานกำลังและความช่วยเหลือด้วยความอดทน ในยามที่ยาโคบต้องการ พระองค์จะไม่ปล่อยให้อิสราเอลตกลงกระแทกพื้น แต่จะช้อนอิสราเอลขึ้นด้วยปีกที่กางออกรองรับลูกไว้บนปีกของพระองค์

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์สำหรับความรักที่พระองค์มีต่ออิสราเอล ขอขอบคุณที่ทรงให้เราได้ว่ายาโคบคือมรดกของพระองค์ และพงศ์พันธุ์ของอิสราเอลมีค่ายิ่งสำหรับพระองค์ ขอขอบคุณที่ทรงให้เราได้เห็นว่าคุณทรงเฝ้าระวังพวกเขาอย่างใกล้ชิดและดูแลพวกเขาอย่างอ่อนโยนเพียงไร ขอขอบคุณที่ทรงต่อกรของเราเข้ากับต้นมะกอกแห่งอิสราเอล โดยผ่านทางพระเยซูพระเมสสิยาห์ และทำให้เราเป็นมรดกของพระองค์ด้วยเช่นกัน

ขอให้พระกายของพระคริสต์ได้รู้ว่าอิสราเอลคือแก้วตาดวงใจของพระองค์ ขอทรงเปิดความเข้าใจของผู้เชื่อ และส่งต่อความรู้สึกของพระองค์ให้กับพวกเขา ขอทรงแบ่งปันหัวใจของพระองค์ให้กับคริสตจักรของพระองค์ ขอทรงให้เราได้ดูแลพวกเขาอย่างดีเมื่อโอกาสมาถึง และยืนหยัดเคียงข้างพวกเขาในยามยากลำบาก

ในพระนามพระเยซู อาเมน



DAY 7

ผู้เลี้ยงที่แสนดีของอิสราเอล

พระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแกะของพระองค์เหมือนผู้เลี้ยงแกะ พระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ด้วยพระกรของพระองค์ พระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่พระทรง และจะค่อยๆ นำแม่แกะที่มีลูกอ่อน (อิสยาห์ 40:11)

พระคำบรรยายถึงพระเจ้าในฐานะเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ใจดีและอ่อนโยน ผู้ทรงดูแลอิสราเอลด้วยความสุภาพอ่อนโยน สิ่งที่พระองค์กระทำเป็นที่เข้าใจได้ทันทีสำหรับคนอิสราเอลแทบทุกคน เนื่องจากที่นั่นมีผู้เลี้ยงแกะมากมาย ภาษาที่ใช้ตรงนี้ใกล้เคียงกับประสบการณ์ชีวิตประจำวันของพวกเขาอย่างมาก พวกเขาสามารถ "มองเห็น" หัวใจของผู้เลี้ยงที่มีต่อแกะของเขาในสิ่งที่สะท้อนจากการกระทำ พวกเขาารู้จากภายในว่าท่าทีแต่ละอย่างนั้นแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่อดทน เอื้อเฟื้อ และห่วงใย

พระผู้เลี้ยงแห่งอิสราเอลจัดเตรียมทุกสิ่งให้กับทุกคน แต่ก็ทรงมีความเอ็นดูต่อผู้เล็กน้อย พระองค์ดูแลคนที่อ่อนแอเป็นพิเศษ พระองค์ไม่กดดันบีบบังคับผู้ที่เปราะบาง พระองค์โอบอุ้มพวกเขาไว้ พระเจ้าทรงให้กำลังใจ ปกป้อง และปลอบโยนใจอิสราเอลในยามที่เธอทุกข์ยาก พระองค์ไม่ทรงมองข้ามผู้ที่ปราศจากการปกป้องและอ่อนแอ พระองค์ทรงรับสิ่งต่างๆไว้เอง เพื่อที่พวกเขาจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ พระเจ้าทรงอดทนกับความอ่อนแอต่างๆของพวกเขา

หัวใจแห่งการนำของพระองค์สำแดงออกในการดูแลผู้เล็กน้อย พระเจ้าทรงให้เราได้เห็นความงามแห่งพระลักษณะของพระองค์จากพระคำตอนนี้ พระองค์ทรงถ่อมใจ และสุภาพอ่อนน้อม และไม่ยกตนขึ้นสูง "ประชาชาติที่พระเจ้าของเขาคือพระยาห์เวห์ก็เป็นสุข คือชนชาติซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรไว้เป็นมรดกของพระองค์" (สดุดี 33:12)

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์ พระผู้เลี้ยงที่ประเสริฐ เราขอบคุณพระองค์สำหรับการดูแลที่อ่อนโยน ที่ทรงมีต่อพงศ์พันธุ์ของอิสราเอล พระองค์ทรงให้พระลักษณะของพระองค์สำแดงออกในการดูแลผู้เล็กน้อยต่างๆของอิสราเอล พระองค์ทรงต้อนรับคนอ่อนแอสู่อ้อมกอดของพระองค์ และทรงอุ้มพวกเขาไว้ใกล้ชิดหัวใจของพระองค์ การดูแลของพระองค์ทำให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร

เราอธิษฐานเพื่อชาวยิว ขอทรงเปิดตาของพวกเขาต่อความรักที่อ่อนโยนของพระองค์ ขอให้พวกเขาเห็นพระองค์อย่างถูกต้อง ทำลายคำโกหกที่บิดเบือนพระพักตร์ของพระองค์ ให้พวกเขาได้เห็นพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่แสนดี ให้พวกเขาได้เห็นพระองค์ในฐานะพระบิดา ผู้ส่งพระเยซูพระเมสสิยาห์มา เพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์ในร่างกายมนุษย์ของทรงนำพวกเขาสู่พระบุตรของพระองค์ ดึงดูดหัวใจพวกเขาสู่หัวใจของพระองค์

ในพระนามพระเยซู อาเมน

WEEK 2

เราจะใคร่ครวญถึง
พันธสัญญาของพระเจ้ากับอิสราเอล



DAY 8

พระเจ้าได้ทรงสถาปนา พันธสัญญานิรันดร์กับอิสราเอล

"เราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้ระหว่างเรากับเจ้า และเชื้อสายต่อมาของเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์ คือเป็นพระเจ้าแก่เจ้า และแก่เชื้อสายต่อมาของเจ้า" (ปฐมกาล 17:7)

พระเจ้าตรัสว่า "ที่แม่นั้น คือซาร่าภรรยาของเจ้าจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้เจ้า และเจ้าจงตั้งชื่อเขาว่า อิสอัค เราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้กับเขา เป็นพันธสัญญานิรันดร์แก่เชื้อสายของเขาซึ่งจะตามเขามา" (ปฐมกาล 17:19)

พระเจ้าได้ทำการผูกสัมพันธ์พิเศษโดยเฉพาะกับอับราฮัม เพื่อนของพระองค์ พระองค์ได้สถาปนาพันธสัญญานิรันดร์กับเขาและพงศ์พันธุ์ของเขา ซึ่งพระองค์สัญญาที่จะเป็นพระเจ้าของพวกเขา พันธสัญญานี้ถูกส่งต่อไปสู่อิสอัค แต่ส่วนอิชมาเอลได้รับพรในฐานะเป็นลูกชายคนหนึ่งของอับราฮัม

พระเจ้าทรงผูกพันพระองค์เองกับพงศ์พันธุ์ของยาโคบอย่างจำเพาะพิเศษ พระองค์ได้ทรงเป็นพระเจ้าของพวกเขา และอิสราเอลได้มาเป็นประชากรของพระองค์ตลอดไป พันธสัญญาของพระองค์เป็นเสมือนเส้นด้ายแดงที่ถักทอเรื่องราวของพระองค์กับพวกเขา

ความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่มีต่อพระสัญญาต่างๆตามพันธสัญญา คือ "เหตุผล" เบื้องหลัง "สิ่งที่เกิดขึ้น" พระเจ้าทรงช่วยกู้และรักประชากรของพระองค์อย่างต่อเนื่อง แม้ในเวลาที่เราเขากบฏ และปฏิเสธพระองค์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า การลงวินัยของพระองค์คือส่วนสำคัญในความสัตย์ซื่อของพระองค์ พระองค์จะไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาออกนอกทางไปโดยไม่เรียกพวกเขากลับมาสู่พระองค์ พระองค์ทรงติดตามประชากรของพระองค์ และนำเสนอให้พวกเขาเริ่มต้นที่สดใหม่อย่างต่อเนื่อง แม้หลังจากที่พวกเขา กบฏอย่างดื้อดึง และถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงใช้ไม้เรียวแห่งการพิพากษาต่ออิสราเอลเป็นการชั่วคราว พระองค์ก็ทรงยื่นหัตถ์ในการต้อนรับพวกเขากลับมาอยู่เสมอ ทุกครั้งไป

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์สำหรับพันธสัญญานิรันดร์ที่ทรงมีกับอิสราเอล เราซาบซึ้งใจที่ได้เห็นความสัตย์ซื่อของพระองค์จากรุ่นสู่รุ่นเรื่อยมา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อกับอิสราเอลเสมอ เราสามารถพิงพิงในความเที่ยงตรงสัตย์ซื่อของพระองค์ที่มีให้กับเราในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งในพันธสัญญาด้วย พระองค์จะไม่ลืมเลิกไปจากเรา เราขอนมัสการพระองค์

ขอทรงเปิดตาคริสตจักรของพระองค์ทั่วโลก ให้เห็นถึงพันธสัญญานิรันดร์ของพระองค์กับอิสราเอล ขอให้พระกายของพระคริสต์ได้เห็น ว่า พงศ์พันธุ์ของยาโคบมีตำแหน่งที่พิเศษในหัวใจของพระองค์ เพราะเหตุแห่งพันธสัญญาที่ทรงทำกับอับราฮัม เพื่อนของพระองค์ ขอทรงนำผู้เชื่อต่างๆให้อธิษฐานเพื่อผู้ที่พระองค์ทรงรัก

ขอทรงสอนเราให้ "อ่านและเข้าใจ" การลงวินัยของพระองค์ต่ออิสราเอล ว่าเป็นการสำแดงถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์ ขอทรงช่วยเราให้ตีความหมายอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์ในสมัยโบราณ ขอให้เราได้เห็นว่าพระองค์ทรงสงวนรักษาพวกเขาไว้จากรุ่นสู่รุ่น เสมอมา

ในพระนามพระเยซู อาเมน



DAY 9

เราเป็น - พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และ ยาโคบ นี่คือนามของเราตลอดไปเป็นนิตย์

โมเสสทูลพระเจ้าว่า “เมื่อข้าพระองค์ไปหาชนชาติอิสราเอล และบอกพวกเขาว่า ‘พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลาย ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน’ และพวกเขาจะถามข้าพระองค์ว่า ‘พระองค์ทรงพระนามว่าอะไร?’ ข้าพระองค์จะตอบพวกเขาอย่างไร?” พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น” แล้วพระองค์ตรัสว่า “ไปบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า ‘พระองค์ผู้ทรงพระนามว่า เราเป็น ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย’ ” พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสอีกว่า “เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า ‘พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่าน คือพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน’ นี่เป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิตย์ เป็นอนุสรณ์ของเราตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ (อพยพ 3:13-15)

ลำดับแรก พระเจ้าทรงบรรยายพระองค์เองว่า **"เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น"** พระองค์คือผู้ที่ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ ผู้แท้จริง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง พระองค์คือพระผู้สร้างทุกสิ่งที่มีอยู่ จากนั้นพระเจ้าทรงบรรยายว่าพระองค์คือ พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ พระองค์คือผู้ที่เปิดเผยสำแดงแก่พวกเขา และทำพันธสัญญากับพวกเขา พระเจ้าทรงสรุปคำบรรยายเช่นนี้ว่า **"นี่" เป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิตย์** เนื่องจากเป็นบริบทที่ใกล้เคียงกัน คำว่า "นี่" จึงอ้างถึงทั้งสองพระนาม นั่นคือ **"YHWH พระยาห์เวห์"** และ **"พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ"**

พระเจ้าต้องการเป็นที่รู้จักในฐานะ ผู้ที่ไม่มีใครบรรยายถึงพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากพระองค์เอง -- "เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น" หรือ "YHWH พระยาเวห์" อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงเลือกที่จะบรรยายตัวพระองค์เอง โดยความสัมพันธ์ที่ทรงมีกับเพื่อนๆในพันธสัญญาของพระองค์ พระผู้สร้างสรรพสิ่ง พระเจ้าแห่งจักรวาลต้องการเป็นที่รู้จักในฐานะ พระเจ้าผู้ทรงเป็นเพื่อนกับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ และทรงทำพันธสัญญากับพวกเขา พระคำตอนนี้ให้เราได้เห็นพระเจ้าทรงให้คุณค่ากับความสัมพันธ์มากเพียงไร และทรงประทานเกียรติแก่พันธสัญญาของพระองค์ กับผู้ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นในพระฉายาของพระองค์

พระเจ้าทรงไม่ใช่ทั้ง "พระผู้สร้างที่ไม่เป็นที่รู้จัก" หรือ "สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่ไม่มีการบรรยายไว้" พันธสัญญาของพระองค์กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ กระจายทางให้กับผู้ที่แสวงหาความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างของเขา พระองค์ได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองกับเพื่อนๆของพระองค์ และทรงต้องการให้ผู้ที่เดินตามหลังเขาเหล่านั้นได้รู้จักพระองค์ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทรงต้องการเป็นที่รู้จัก ผ่านทางพระบุตรของพระองค์ นั่นคือ พระเยซู พระเมสสิยาห์

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์ พระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้เป็นผู้ซึ่งพระองค์เป็น เรานับถือพระองค์ ผู้ทรงเปิดเผยพระองค์เองต่ออับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ขอคุณที่ทรงทำพันธสัญญากับพวกเขา ขอคุณที่ทรงทำให้พระนามของพระองค์มีชื่อเสียงเกรียงไกรตลอดไป YHWH พระยาเวห์ พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ขอคุณที่ทรงเปิดเผยพระองค์เองอย่างสมบูรณ์ที่สุดในพระเยซู พระบุตรของพระองค์

เราอธิษฐานขอที่พระองค์จะทรงปลุกอิสราเอลให้ตื่นขึ้น ด้วยความเป็นจริงว่า พวกเขาเป็นของพระองค์ และพระองค์เป็นพระเจ้าของพวกเขาตลอดไป เราอธิษฐานที่พวกเขาจะได้รู้จักอัตลักษณ์ตัวตน และการทรงเรียกของพวกเขาว่า นั่นคือ การเป็นของพระองค์ ขอให้พวกเขา กลับมาหาพระองค์ และละทิ้งจากการพยายามกำหนดตัวตน ด้วยตัวของพวกเขาเอง

เราอธิษฐานที่ คริสตจักรทั่วโลกจะเข้าใจรากแห่งความเชื่อของตนเองว่า ย้อนกลับไปสู่พันธสัญญาของพระองค์กับอิสราเอล ขอให้คริสตจักรมองพันธสัญญาใหม่ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวแห่งการทรงไถ่ของพระเจ้า ซึ่งได้เริ่มต้นจากบรรพบุรุษแห่งความเชื่อ

ในพระนามพระเยซู อาเมน



พวกเขาได้เห็น พระเจ้าแห่งอิสราเอล

แล้วโมเสสกับอาโรน นาดับกับอาบิฮู และพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล 70 คนก็ขึ้นไป พวกเขาได้เห็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล และพื้นที่รองพระบาทเป็นเหมือนนิลสีคราม สุกใสเหมือนท้องฟ้าที่เดียว พระองค์ไม่ได้ทรงลงโทษบรรดาผู้นำชนชาติอิสราเอล พวกเขาได้เห็นพระเจ้าและได้กินและดื่ม (อพยพ 24:9 -11)

พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เอง ไม่นานหลังจากทรงทำพันธสัญญากับประชากรของพระองค์ ที่ภูเขาซีนาย มันเป็นการสำแดงพระองค์อย่างยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่มาก พระองค์ได้รับการขนานนามว่าเป็น พระเจ้าแห่งอิสราเอล พระองค์ต้องการให้พระองค์เองเป็นที่รู้จักในนาม พระเจ้าแห่งอิสราเอล พระเจ้าแห่งจักรวาล ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้ทรงเป็นผู้ซึ่งพระองค์เป็น ทรงเลือกที่จะมีชื่อประชากรของพระองค์ในพระนามของพระองค์ นี่คือการที่เสียใจที่เสียใจของพระองค์! นี่คือการประกาศแห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่เต็มไปด้วยพลัง! นี่คือการประกาศถึงความรักที่สะอาดทุกดวงใจ!

เพื่อความรัก พระเจ้าทรงรับเอาชื่อประชากรของพระองค์ เช่นเดียวกับที่เจ้าสาวรับชื่อสกุลของเจ้าบ่าวผ่านการผูกพันแห่งการสมรส ผ่านทางพันธสัญญา พระเจ้าและอิสราเอลเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับสามีและภรรยาเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ใช่สองอีกต่อไป แต่เป็นหนึ่งเดียว ลีขิตเส้นทางของพระเจ้า และของอิสราเอลถูกเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกัน

เรื่องราวนี้พูดถึงพระลักษณะของพระเจ้า พระองค์ไม่หวั่นเกรงที่จะโอบกอดผู้ที่เราเป็นไว้เพื่อความรัก พระองค์ทรงพร้อมที่จะผูกพันพระองค์เอง--ผ่านทางพันธสัญญา--กับมนุษยชาติของเรา พระองค์ได้ทรงสำแดงสิ่งนี้อย่างเต็มเปี่ยม โดยผ่านทางพระเยซู พระบุตรของพระองค์ ผู้ได้ทรงร่วมในสภาพความเป็นมนุษย์ของเรา เพื่อสวมกับเราด้วยพระสิริแห่งความเป็นพระเจ้าของพระองค์

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์ พระผู้สร้างสรรพสิ่ง สำหรับการที่พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ในฐานะ พระเจ้าแห่งอิสราเอล เราขอบคุณที่ทรงให้เราได้รับรู้ถึงความรักมากมายที่ทรงมีต่ออิสราเอล และได้ขยายออกมาถึงพวกเรา ความปรารถนาของพระองค์ที่จะร่วมกันกับเราในพันธสัญญา เป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจของเรา กระนั้นก็ตามหัวใจของเราสัมผัสได้ถึงความรักอัศจรรย์ที่ได้ทรงนำเสนอให้กับเรา

เราอธิษฐานขอพระองค์ทรงประทานการเปิดเผยสำแดงที่ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับพันธสัญญาของพระองค์ ขอสำแดงให้เราได้เห็นฤทธิ์เดชของพระพรต่างๆเหนืออิสราเอลตามพันธสัญญา และขอทรงสอนให้เราให้เกียรติพวกเขา ขอทรงเปิดตาของเราเพื่อที่จะเห็นว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อเพียงไรต่อพันธสัญญาของพระองค์ และขอทรงสอนเราว่า จะดำเนินในทางเช่นนั้นอย่างไร

ขอให้คริสตจักรของพระองค์ทั่วโลกได้เห็นอย่างชัดเจนว่า คริสตจักรรักพระเจ้าแห่งอิสราเอล และติดตามพระเมสสิยาห์แห่งอิสราเอล (มาระโก 12:29-30)

ในพระนามพระเยซู อาเมน



DAY 11

พระเจ้าทรงรักษาพันธสัญญา ที่มีต่อยาโคบ และดาวิด

พระวอเนของพระยาห์เวห์มาถึงเยเรมีย์อีกว่า “เจ้าไม่ได้สังเกตเห็นหรือว่า ประชาชนเหล่านี้พูดกันอย่างไร? คือพูดกันว่า ‘พระยาห์เวห์ทรงทอดทิ้งสองตระกูลที่พระองค์ทรงเลือกไว้เสียแล้ว’ ดังนี้แหละ เขาทิ้งหลายได้ดูหมิ่นประชากรของเรา และถือว่าไม่ใช่ประชาชาติในสายตาเขาทิ้งหลายอีกต่อไป พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า ถ้าเราไม่ได้สถาปนาพันธสัญญาของเรากับวันและคืน และสถาปนากฎเกณฑ์ต่างๆ ของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแล้ว เราจะทอดทิ้งเชื้อสายของยาโคบและดาวิดผู้รับใช้ของเรา และจะไม่เลือกผู้หนึ่งจากเชื้อสายของท่านให้ครอบครองเหนือพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ เพราะเราจะให้พวกเขากลับสู่สภาพเดิม และจะเมตตาพวกเขา” (เยเรมีย์ 33:23-26)

การปฏิเสธ หรือการแทนที่อิสราเอล ไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น ความรุนแรงในการพิพากษาเหนืออิสราเอลในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา ทำให้หลายคนสงสัยว่า พระเจ้ายังคงอยู่ในพันธสัญญากับอิสราเอลอยู่หรือไม่ การถูกจับเป็นเชลย การถูกทำลายครั้งแรกของเยรูซาเล็ม และการปราศจากกษัตริย์ครองบัลลังก์ของดาวิด เปิดช่องให้เกิดวิกฤติทางความเชื่อท่ามกลางคนต่างๆซึ่งมีคำถามว่า เหตุการณ์รุนแรงเหล่านี้แสดงว่า พระเจ้าได้ทรงสิ้นสุดพันธสัญญาของพระองค์ เนื่องจากความบาปมากมายของประชากรของพระองค์แล้วหรือไม่?

พระเจ้าได้ทรงหยิบยกเรื่องนี้ผ่านทางผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ พระองค์ทรงตำหนิผู้ที่กล่าวว่า พระเจ้าได้ทรงปฏิเสธครอบครัวของยาโคบ อิสราเอล และดาวิด--สายเลือดของราชวงศ์กษัตริย์แล้ว พระเจ้าทรงยืนยันพันธสัญญาของพระองค์กับสองครอบครัวที่พระองค์ทรงเลือกนี้

พระเจ้าทรงใช้ภาษาที่มีพลังมาก พันธสัญญาของพระองค์กับพวกเขา นั้น เข้มแข็งดังเช่นระเบียบของจักรวาลที่พระองค์ทรงตั้งไว้ พระองค์จะไม่ปฏิเสธพวกเขาตราบใดที่ยังมีวันและคืน พระเจ้าจะมีเมตตาต่อพวกเขาตราบใดที่กฎเกณฑ์ของฟ้าสวรรค์และโลกยังคงอยู่ พระองค์ได้ทรงสถาปนากฎแห่งจักรวาลที่ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเห็นได้ในระบบที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น เช่นเดียวกัน พันธสัญญาของพระองค์กับอิสราเอล และดาวิด ไม่มีทางกลับคืนได้ อิสราเอลจะยังคงเป็นบุตรชายหัวปีของพระเจ้า และบุตรแห่งดาวิด--พระเยซู--จะประทับบนบัลลังก์พระเมมสิยาห์ในเยรูซาเล็มสืบไปเป็นนิรันดร์

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบริสุทธ์ของพระองค์ เราขอบคุณพระองค์สำหรับความสัตย์ซื่อที่ทรงมีต่อพันธสัญญากับอิสราเอล พระองค์ทรงสัตย์จริงต่อถ้อยคำของพระองค์ พระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาต่างๆของพระองค์ พระองค์ทรงรักษาส่วนของพระองค์ในพันธสัญญาที่ทรงสถาปนาไว้กับประชากรของพระองค์เสมอ

เราอธิษฐานขอให้ชาวยิวกลับมาสู่พันธสัญญาของพระองค์ ให้พวกเขาได้เห็นความสัตย์ซื่อของพระองค์ แม้ว่ามีโศกนาฏกรรม ความทุกข์ทรมานต่างๆที่พวกเขาได้เผชิญมาก็ตาม ขอให้พวกเขาได้เห็นพระองค์อย่างที่เราเห็นพระองค์ทรงเป็นอย่างแท้จริง

เราอธิษฐานขอพระองค์ทรงให้เรามีความเข้าใจที่ลึกมากขึ้นเกี่ยวกับพันธสัญญาต่างๆของพระองค์ ขอร้องให้เราได้รับรู้ว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักษาพันธสัญญา ขอให้ความเชื่อของเราปักหลักอย่างมั่นคงในรากฐานแห่งพันธสัญญาของพระองค์ เพื่อที่เราจะไม่ถูกทำให้สั่นคลอน ขณะเมื่อทุกสิ่งกำลังถูกเขย่า

ในพระนามพระเยซู อาเมน



DAY 12

พันธสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิด

พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า “ดูสิ วันนั้นจะมาถึง คือเมื่อเราจะให้สิ่งดีที่เราสัญญาไว้ต่อพงศ์พันธุ์อิสราเอลและพงศ์พันธุ์ยูดาห์สำเร็จ ในวันเหล่านั้นและในเวลานั้น เราจะให้กึ่งชอบรรรมเกิดมาเพื่อดาวิด และท่านจะให้ความยุติธรรมและความชอบธรรมแก่แผ่นดินนั้น ในวันเหล่านั้น ยูดาห์จะได้รับการช่วยให้รอด และเยรูซาเล็มจะอาศัยอยู่อย่างมั่นคง และนี่เป็นชื่อซึ่งเขาจะเรียกเมืองนั้นคือ ‘พระยาห์เวห์ทรงเป็นความชอบธรรมของเรา’ ” เพราะพระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า “ดาวิดจะไม่ขาดบุรุษที่จะประทับบนพระที่นั่งแห่งพงศ์พันธุ์อิสราเอล (เยเรมีย์ 33:14-17)

พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อที่จะกระทำให้สิ่งดีซึ่งได้ทรงสัญญาไว้ต่อพงศ์พันธุ์อิสราเอล และพงศ์พันธุ์ของยูดาห์ สิ่งดีนั้นก็คือ กึ่งแห่งความชอบธรรมซึ่งเติบโตขึ้นในเชื้อสายของดาวิด กล่าวคือการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ พระบิดาได้ส่งพระบุตรมาเพื่อสำเร็จตามสิ่งที่ได้ทรงสัญญาไว้กับอิสราเอล เมื่อพระเยซูทรงพิพากษา และสถาปนาความชอบธรรมบนแผ่นดินโลก พระเจ้าจะทรงช่วยยูดาห์และเยรูซาเล็มให้รอดและอาศัยอยู่ในความปลอดภัย

เศคาริยาห์ บิดาของยอห์นผู้ให้บัพติศมา ได้สรุปการปรากฏของพระเยซูไว้ด้วยถ้อยคำเหล่านี้: “สารุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของอิสราเอล เพราะว่าพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนและทรงไถ่ชนชาติของพระองค์ และทรงให้ผู้ช่วยทรงฤทธิ์เกิดมาเพื่อเรา ในเชือวงศ์ของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ ตามที่พระองค์ตรัสไว้ตั้งแต่โบราณ โดยปากของผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์ คือทรงให้เรารอดพ้นจากพวกศัตรูและพ้นจากเงื้อมมือของทุกคนที่เกลียดชังเรา ดังนั้นพระองค์จึงทรงสำแดงพระกรุณาตามที่ทรงสัญญาแก่

บรรพบุรุษของเรา และทรงระลึกถึงพันธสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์ (ลูกา 1:68-72)

เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผู้ที่อยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้า พงศ์พันธุ์ของอิสราเอล และพงศ์พันธุ์ของยูดาห์ กษัตริย์ดาวิดและบัลลังก์ ความรอดของยูดาห์และเยรูซาเล็ม สิ่งเหล่านี้อยู่ในศูนย์กลางแห่งพระสัญญาของพระเจ้า บุตรแห่งดาวิดจะประทับบนบัลลังก์แห่งบรรพบุรุษของท่านในเยรูซาเล็ม จอมราชา-กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงจะปกครองจากนครนี้ด้วยเช่นกัน การเสด็จมาของพระเมสสิยาห์เกิดขึ้นในเรื่องราวของอิสราเอล พระสัญญาทั้งสิ้นของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอลมาบรรจบที่พระเยซู และทั้งสิ้นเล็งถึงพระองค์ อิสราเอลและเยรูซาเล็มไม่ได้ถูกลดความสำคัญ หรือได้กลายเป็นเพียงความเป็นจริงในอดีตเท่านั้น พระเจ้าทรงกำหนดไว้ ที่จะยกย่องพระบุตรในการเชื่อมโยงโดยตรงกับความสัมพันธ์ของพระองค์กับอิสราเอล ประชาชนต่างๆที่ได้ถูกดึงดูดให้เข้ามา และได้รับความรอดในพระเยซู ได้รับการเชื่อมต่อเข้าสู่พันธสัญญาและพระสัญญาต่างๆของอิสราเอล

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์สำหรับพันธสัญญาของพระองค์กับพงศ์พันธุ์ของอิสราเอล และพงศ์พันธุ์ของยูดาห์ และความสัตย์ซื่อของพระองค์ในการทำตามพระสัญญาของพระองค์ เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซู ผู้ทรงเป็นกึ่งแห่งความชอบธรรม ถือกำเนิดในเชื้อสายของดาวิด เรารอคอยด้วยความคาดหวังที่จะเห็นพระองค์ทรงพิพากษา และสำแดงความชอบธรรมในโลกนี้จากเยรูซาเล็ม เราปรารถนาที่จะเห็นเยรูซาเล็มได้รับการขนานนามว่า **พระเจ้าผู้ทรงเป็นความชอบธรรมของเรา (THE LORD OUR RIGHTEOUSNESS)** เราอธิษฐานขอให้คริสตจักรของพระองค์ทั่วโลกจะมีความเข้าใจว่า อิสราเอลจะคงอยู่ในเรื่องราวจนถึงที่สิ้นสุด เพราะความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่มีต่อพันธสัญญา ขอทรงสำแดงให้คริสตจักรได้เห็นว่ อิสราเอลจะมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ต่างๆของยุคสุดท้าย พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ของอิสราเอล และพระผู้ช่วยให้รอดของบรรดาประชาชาติด้วยเช่นเดียวกัน ขอให้พระองค์ทรงเปิดตาชาวยิวที่จะรับรู้ว่พระเยซูคือพระเมสสิยาห์ที่พวกเขาได้รอคอยมาโดยตลอด ขอพระองค์ทรงเรียกและส่งผู้สื่อสารมากขึ้นสู่อิสราเอลเพื่อประกาศข่าวดีนี้แก่พวกเขา ขอทรงเสริมกำลังและเจิมผู้ที่กำลังทำงานด้านการประกาศข่าวประเสริฐท่ามกลางชาวยิว (โรม 10:14-15) ในพระนามพระเยซู อาเมน



DAY 13

พันธสัญญาใหม่ของพระเจ้า ต่อพงศ์พันธุ์ของอิสราเอล

พระยาห์เวห์ตรัสว่า “นี่แน่ะ วันเวลาจะมาถึง ซึ่งเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับเชื้อสายของอิสราเอลและเชื้อสายของยูดาห์ ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้ทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย เมื่อเราจูงมือเขาเพื่อนำเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเขาฝ่าฝืน ถึงแม้ว่าเราได้เป็นสามีของเขา” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ “แต่ นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะทำกับเชื้อสายของอิสราเอลภายหลังสมัยนั้น” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ “เราจะบรรจุธรมบัญญัติไว้ในเขาทั้งหลาย และเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่า ‘จงรู้จักพระยาห์เวห์’ เพราะเขาทุกคนจะรู้จักเราตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุด” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ “เพราะเราจะให้อภัยความผิดบาปของเขา และจะไม่จดจำบาปของเขาอีกต่อไป” (เยเรมีย์ 31:31-34)

พระเจ้าทรงทำพันธสัญญาใหม่กับพงศ์พันธุ์ของอิสราเอล และพงศ์พันธุ์ของยูดาห์ บรรดาชนชาติต่างๆได้รับสิทธิพิเศษในการถูกตอกลงเข้าไปสู่พันธสัญญาใหม่นี้ แต่พวกเขาไม่ใช่ผู้รับผลแห่งพันธสัญญาดั้งเดิมตั้งแต่แรก พวกเขาได้รับการเชื่อมต่อเข้าสู่พันธสัญญากับพงศ์พันธุ์ของยาโคบ พันธสัญญาใหม่ที่พระเยซูได้ทรงกล่าวถึงในมื้ออาหารสุดท้าย เป็นพันธสัญญา--ที่พบในพันธสัญญาเดิม--ซึ่งได้ทรงกระทำไว้กับพงศ์พันธุ์ของอิสราเอล

พันธสัญญาใหม่มีความหมายสมบูรณ์ที่สุด เมื่อเรามองจากมุมมองของพันธสัญญาโมเสส พระเจ้าทรงสัญญาที่จะประทานวิถีทางใหม่ สำหรับการมีความสัมพันธ์ที่ชอบธรรมกับพระองค์ หลังจากที่ประชากรของพระองค์ล้มเหลวในการรักษากฎบัญญัติ พระเจ้าไม่ได้ทรงละทิ้งประชากรของพระองค์ ไม่ได้ทรงล้มเลิกกฎบัญญัติแห่งความชอบธรรมของพระองค์ แท้จริง พระองค์ทรงรักษาไว้ทั้งสองอย่าง พระเจ้าไม่ได้ทรงเอาผู้ใดมาแทนที่ประชากรของพระองค์ และพระองค์ไม่เปลี่ยนความปรารถนาที่จะให้พวกเขาดำเนินชีวิตในทางชอบธรรม พระเจ้าทรงทำสิ่งใหม่: พระองค์ทรงประทานแหล่งต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อเสริมกำลังประชากรของพระองค์ให้ดำเนินในกฎแห่งความชอบธรรมต่อหน้าพระองค์ (โรม 8:4)

พระเจ้าทรงปฏิญาณที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ใหม่ ซึ่งอยู่บนรากฐานของการให้อภัยความบาป--พระราชกิจของพระเยซู โดยการที่พระองค์ทรงนำความชั่วร้าย และฤทธิเดชแห่งความบาปที่ถูกทำลายออกไปนั้น พระองค์ทรงยืนยันว่า พงศ์พันธุ์ของอิสราเอลจะรู้จักพระองค์จากภายใน--พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรงรับประกันว่า จะทรงจารึกบัญญัติไว้บนแผ่นดินดวงใจของพวกเขา และจะทรงเป็นพระเจ้าของพวกเขา

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์สำหรับพันธสัญญาใหม่ที่ทรงทำกับพงศ์พันธุ์ของอิสราเอล เรามีสการพระองค์ เพราะความสุภาพอ่อนโยนของพระองค์ ที่ได้ทรงจัดเตรียมทุกวิถีทางไว้ให้สำหรับประชากรของพระองค์ที่จะเชื่อฟังพระองค์ เราขอบคุณที่ทรงเปิดให้ผู้เชื่อจากชนชาติต่างๆ เข้าร่วมส่วนในพันธสัญญาที่อัศจรรย์ยอดเยี่ยมนี้ เราสรรเสริญพระองค์ที่ทรงสถาปนาการให้อภัยเป็นรากฐานสำหรับความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระองค์ เราไม่อยู่ภายใต้การประณามกล่าวโทษ พระองค์ได้ทรงประทานความหวังให้กับเราว่า ความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระองค์ไม่ได้จบลงด้วยความบาปของเรา เราสรรเสริญพระองค์สำหรับการให้อภัยบาปโดยผ่านทางพระบุตรของพระองค์ เราขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทรงทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตแบบอย่างพระเจ้าในสายพระเนตรของพระองค์ได้ ขอทรงเปิดตาชาวยิว ขอให้พวกเขาได้เห็นว่พันธสัญญาใหม่เป็นของพวกเขา ให้พวกเขาได้ค้นพบว่า การเสด็จมาของพระเยซู แกะของพระเจ้าผู้ได้ทรงแบกรับบาปไปนั้น เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระองค์ ขอให้พวกเขาได้ยึดถ้อยคำของพระเยซู: "จงเข้ามาหาเรา เพราะแอกของเราก็ง่าย และภาระของเราก็เบา"

ในพระนามพระเยซู อาเมน



DAY 14

ของประทาน และการทรงเรียก พระเจ้าไม่ทรงเพิกถอน

และเมื่อเป็นดังนั้น อิสราเอลทั้งชาติก็จะได้รับความรอด ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “พระเจ้าผู้ช่วยกู้ชีวิตจะเสด็จมาจากศิโยน และจะทรงกำจัดอธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ และนี่แหละจะเป็นพันธสัญญาของเรากับพวกเขา เมื่อเรายกโทษบาปของเขา” ในเรื่องข่าวประเสริฐนั้น เขาเหล่านั้นก็เป็นศัตรูของพระเจ้า เพื่อประโยชน์ของพวกท่าน แต่ในเรื่องการทรงเลือกไว้ เขาเป็นที่รักเนื่องจากบรรพบุรุษทั้งหลาย เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเปลี่ยนพระทัย ในการที่ได้ทรงให้ของประทานและในการทรงเรียก (โรม 11:26-29)

อิสราเอลทั้งชนชาติจะได้รับความรอด! เป็นคำประกาศที่ยิ่งใหญ่มาก! ความรอดของทั้งชนชาติ อิสราเอลเป็นส่วนหนึ่งในพันธสัญญาของพระเจ้ากับพวกเขา พระเจ้าทรงทำให้แน่นอนว่า ทั้งหมดจะได้รับความรอด ไม่ใช่แต่เพียงผู้ที่เหลืออยู่เท่านั้น พระสัญญาพิเศษกับอิสราเอลนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาของพระเจ้า; ไม่ใช่ทุกคนชาติจะได้รับความรอดทั้งหมดทุกคนในชาติ

พระเจ้าไม่ล้มเลิกกับประชากรซึ่งเป็นบุตรหัวปีของพระองค์ พระองค์ทรงสัตย์ซื่อสืบไปเป็นนิรันดร์ ต่อพันธสัญญาที่มีกับพวกเขา พระองค์ทรงรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นจะเต็มด้วยสง่าราศี พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมการคืนดีที่เต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้สึกระหว่างอิสราเอลกับ พระเยซู-พระบุตรของพระองค์ และจากนั้นตามด้วย ความรอดที่พิเศษเหนือธรรมดา! พวกเขาจะได้เห็นผู้ที่พวกเขาได้ทิ่มแทง (เศคาริยาห์ 12:10)

อัครทูตเปาโลกล่าวไว้ว่าพวกเขาเป็นศัตรูของข่าวประเสริฐ--เป็นการชั่วคราว แต่ในเรื่องของการทรงเลือกนั้น พวกเขาเป็นผู้เป็นที่รักของพระองค์ การต่อต้านของพวกเขาไม่ได้ยกเลิกการเลือก

ของพระเจ้าที่มีสิทธิ์สูงสุด อิสราเอลยังคงเป็นผู้เป็นที่รักที่พระเจ้าทรงเลือก เนื่องด้วย
บรรพบุรุษของพวกเขา ของประทานและการทรงเรียกของพระเจ้าสำหรับอิสราเอลนั้นเป็น
สิ่งที่ไม่ถูกเพิกถอน เนื่องจากพันธสัญญาของพระองค์คงอยู่สืบไปเป็นนิรันดร์ ความไม่สัตย์
ซื่อ และการไม่เชื่อของอิสราเอลไม่ได้ยกเลิกของประทานและการทรงเรียกของเธอ
พระสัญญานี้เป็นของอิสราเอลตั้งแต่แรกเริ่ม

ความแน่นอนแห่งความรอดของอิสราเอลในตอนจบของเรื่อง ไม่ควรหันเหคริสตจักรไปสู่
กับดักของการไม่กระทำสิ่งใดเลย มันสำคัญที่เราจะออกไปเพื่อเข้าหาชาวยิวและบอกเล่าข่าว
ประเสริฐกับพวกเขา แม้ว่าตอนแรกจะไม่ใช่เป็นที่ต้อนรับก็ตาม มันสำคัญที่เราจะอธิษฐานเพื่อ
การเปิดเผยสำแดงที่เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับพระเยซู การได้รับนิมิตต่างๆ และการ
เยี่ยมเยียนของทูตสวรรค์ มีรายงานว่า เช่นเดียวกับโลกมุสลิม ชาวยิวมากมายถูกนำเข้ามาหา
พระเมสสิยาห์ของพวกเขาผ่านทางความฝัน และสิ่งที่เหนือธรรมชาติต่างๆ
(หมายเหตุ: ในข้อความตอนนี้ อัครทูตเปาโล อ้างอิงจากพระคำ อิสยาห์ 59:20-21 และ
เยเรมีย์ 31:31-34)

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์สำหรับการยืนยันถึงความ
รอดทั้งชนชาติของอิสราเอลในตอนท้ายของเรื่องราว เรามีสการพระองค์สำหรับความ
สัตย์ซื่อในพันธสัญญาของพระองค์ เราเฉลิมฉลองการจัดเตรียมของพระองค์สำหรับการ
คืนดีของอิสราเอลกับพระเยซู-พระบุตรของพระองค์ เรารักพระองค์ที่พระองค์ไม่ล้มเลิกกับ
อิสราเอล ถึงแม้เธอมีความไม่สัตย์ซื่อ และการไม่เชื่อ สิ่งนี้ให้ความหวังสำหรับชีวิตของเรา
เอง และให้ความกล้าหาญกับเราในการอธิษฐานเพื่อชาวยิว เราอธิษฐานเพื่อความรอดของ
อิสราเอลทั้งชนชาติ โดยยึดมั่นในพระสัญญา เราเห็นด้วยกับพระองค์และขอให้พระองค์
ช่วยอิสราเอลทั้งหมดให้รอด ขอให้ชนรุ่นปัจจุบันได้เห็นสิ่งที่พระเยซูได้ทำเพื่อพวกเขา และ
ยอมรับการให้อภัยบาป และได้รับความรอด ขอพระเจ้าทรงส่งคนงานเข้าสู่ทุกแห่งการเก็บ
เกี่ยว ขอพระองค์ทรงเสริมกำลังและเจิมผู้เชื่อมาสิยานิกในอิสราเอล ซึ่งพวกเขาได้เผชิญ
กับความกดดันมากมายในการประกาศข่าวประเสริฐกับเพื่อนพี่น้องอิสราเอลร่วมชนชาติ
เราอธิษฐานขอให้พระกายของพระคริสต์ได้เข้าใจของประทานและการทรงเรียกของพระเจ้า
แห่งอิสราเอล ขอให้คริสตจักรทั่วโลกได้ยอมรับว่า นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่เพิกถอน เป็นสิ่งที่ไม่
เปลี่ยนแปลง และนำไปให้พวกเขามีข้อสรุปตัดสินใจอย่างถูกต้องว่าตนเองในความสัมพันธ์
ของตนเองกับอิสราเอล!

ในพระนามพระเยซู อาเมน

WEEK 3

เราจะใคร่ครวญถึง
ความรักของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอล



DAY 15

พระเจ้าได้ทรงเลือก เยรูซาเล็ม สำหรับเป็นที่ประทับของพระองค์

พระยาห์เวห์ทรงปฏิญาณกับดาวิด อันเป็นสัจจะ ซึ่งพระองค์จะไม่ทรงหันกลับมา “เราจะตั้งลูกในไส้ของเจ้า ไวบอนบัลลังก์ของเจ้า ถ้าลูกทั้งหลายของเจ้าปฏิบัติตามพันธสัญญา และพระโอวาทซึ่งเราจะสอนพวกเขา แล้วลูกทั้งหลายของพวกเขา จะนั่งบนบัลลังก์ของเจ้า เป็นนิตย์” เพราะพระยาห์เวห์ทรงเลือกศิโยน พระองค์มีพระประสงค์จะให้เป็นที่ประทับของพระองค์ ตรัสว่า “นี่เป็นที่พำนักของเราเป็นนิตย์ เราจะอยู่ที่นี้ เพราะเราปรารถนาเช่นนั้น (สดุดี 132 :11-14)

พระเจ้าได้ทรงเลือกศิโยน พระองค์ปรารถนามาโดยตลอดที่จะให้ เยรูซาเล็มเป็นที่ประทับของพระองค์ พระองค์ทรงประกาศว่า เยรูซาเล็ม คือ ที่พำนักของพระองค์สืบไปเป็นนิตย์ พระองค์จะประทับที่นั่น เพราะทรงปรารถนาเช่นนั้น พระเจ้าทรงมีความสัมพันธ์ที่เฉพาะพิเศษกับ เยรูซาเล็ม ศิโยนได้รับความสนใจมากกว่าเมืองอื่นใด พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะอาศัยอยู่ใน เยรูซาเล็ม จนถึงกับให้ที่นี่ เป็นที่พำนักของพระองค์สืบไปเป็นนิตย์

พระคัมภีร์สอนว่า พระสิริที่ปรากฏของพระเจ้า เกิดขึ้นในสถานที่บางแห่ง ณ เวลาจำเพาะ กับ กลุ่มคนที่เจาะจง พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ขณะที่มีการข้ามทะเลแดง ณ เวลาแห่งการอพยพ สำแดงกับโมเสสและพงศ์พันธุ์ของอิสราเอล ต่อมา พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นั่น พระองค์ทรงนำ ประชากรของพระองค์อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

ผู้ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดแบบกรีก มีปัญหาในการนิยามพระเจ้าในกรอบของเวลาและสถานที่ เนื่องจาก มุมมองที่มีคือ เทพเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน พระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงมีบุคลิกลักษณะ ทรงมีอารมณ์ความรู้สึก ความปรารถนา วิถีทางที่หลากหลาย และความสัมพันธ์ต่างๆมีผลกระทบต่อการตัดสินใจและการกระทำของพระองค์

คำพูดแห่งปัญญาซึ่งเป็นที่นิยม กล่าวว่า: "ขอฉันได้ดูบ้านของคุณ และฉันจะบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนอย่างไร" พระเจ้าไม่ทรงประทับในบ้าน แต่ในเมือง เยรูซาเล็มเต็มไปด้วยเรื่องราวของพระองค์ มันเป็นที่ๆแห่งการถวายของอับราฮัม และบัลลังก์ของดาวิด เป็นที่ตั้งของพระวิหาร ที่ซึ่งผู้ที่มานับสการมากมายมารวมตัวกันในช่วงเทศกาลต่างๆ พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และพระเจ้าทรงให้พระองค์ฟื้นขึ้น ที่เยรูซาเล็ม และเป็นเมืองซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ถูกประทานลงมาเป็นครั้งแรก ในอนาคตท่ามกลางหลายๆเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เยรูซาเล็มจะเป็นพยานถึงการปรากฏพระองค์ของพระเยซู ความรอดของชาวยิว และการทำลายกองทัพต่างๆของปฏิปักษ์พระคริสต์ พระเจ้าทรงมีความรักที่พิเศษต่อเยรูซาเล็ม และพระองค์ได้ทรงเลือกที่จะประทับอาศัยที่นั่น สืบไปเป็นนิรันดร์

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ เราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเปิดเผยพระองค์เองให้เราได้รู้จัก เรายกย่องในการทำความรู้จักพระองค์ รู้จักสิ่งที่พระองค์ให้คุณค่า สิ่งที่พระองค์คิด และรู้สึก ขอขอบคุณที่ทรงเปิดเผยถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเยรูซาเล็ม เพื่อเราจะไปในทิศทางเดียวกับการเลือกของพระองค์ เราอธิษฐานขอสันติสุขแด่เยรูซาเล็ม (สดุดี 122:6) ขอน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในเมืองนี้ ดังเช่นในสวรรค์ ขอให้คริสตจักรทั่วโลกได้เข้าใจถึงหัวใจและพระประสงค์ของพระองค์สำหรับเยรูซาเล็ม

ในพระนามพระเยซู อาเมน



DAY 16

เยรูซาเล็ม จะได้รับการขนานนามว่า บึงล้างเท้าของพระเจ้า

พระยาห์เวห์ทรงปฏิญาณกับดาวิด อันเป็นสัจจะ ซึ่งพระองค์จะไม่ทรงหันกลับว่า “เราจะตั้งลูกในไส้ของเจ้า ไว้บนบัลลังก์ของเจ้า ถ้าลูกทั้งหลายของเจ้าปฏิบัติตามพันธสัญญา และพระโอวาทซึ่งเราจะสอนพวกเขา แล้วลูกทั้งหลายของพวกเขา จะนั่งบนบัลลังก์ของเจ้า เป็นนิตย์” เพราะพระยาห์เวห์ทรงเลือกศิโยน พระองค์มีพระประสงค์จะให้เป็นที่พักพิงของพระองค์ ตรัสว่า “นี่เป็นที่พำนักของเราเป็นนิตย์ เราจะอยู่ที่นี่ เพราะเราปรารถนาเช่นนั้น (เยเรมีย์ 31:17)

พระเจ้าทรงมีอนาคตที่รุ่งโรจน์สำหรับเยรูซาเล็ม ซึ่งเชื่อมโยงกับการทรงสถิตย์ของพระองค์ที่นั่น เยเรมีย์มองเห็นว่า เยรูซาเล็มจะได้รับการขนานนามว่า บัลลังก์ของพระเจ้า แม้ว่าเขาเองได้ร้องไห้คร่ำครวญกับความบาปที่มากมายของเมืองนี้ในสมัยของเขา พระเจ้าทรงมีแผนการในการเปลี่ยนแปลงเยรูซาเล็มอย่างสิ้นเชิงผ่านทางพระสิริของพระองค์ เยรูซาเล็มจะเป็นที่รู้จักว่าพระเจ้าทรงปกครองจากสถานที่แห่งนี้ การทรงสถิตย์จะเปลี่ยนแปลงหัวใจของคน พวกเขาจะปฏิเสธความชั่วร้าย ความบาปจะไม่มีอำนาจอีกต่อไป

พระสิริที่ปรากฏของพระเจ้า (Shekinah glory) จะไม่สำแดงออกเฉพาะในพระวิหารเท่านั้น แต่จะปรากฏเหนือทั้งเมืองนี้ พระเจ้าจะสถาปนาการปกครองของพระองค์เหนือเยรูซาเล็ม เมืองหลวงแห่งนี้ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกผู้เผยพระวจนะต่างๆ ต่อว่าเนื่องจากการกบฏของเธอ จะกลับกลายเป็นตัวอย่างแห่งความชอบธรรม พระเจ้าจะสำแดงความรื้อนร่น และฤทธิ์เดชแห่งการเปลี่ยนแปลงในเยรูซาเล็ม เธอจะเป็นถ้ำยราเวลแห่งพระคุณในพระหัตถ์ของพระองค์

พระเจ้าจะครองราชย์จากเยรูซาเล็ม และชนชาติทั้งสี่จะมาชุมนุมที่บัลลังก์ของพระองค์ ที่พระนามของพระเจ้า และที่เยรูซาเล็ม นี่คือนี่ที่พิสดารให้เราเห็นว่าเยรูซาเล็มอยู่ ณ ที่พิเศษในหัวใจของพระองค์ คนทั้งสี่จะได้เห็นและยอมรับว่าพระเจ้าทรงมีความรักที่พิเศษต่อเยรูซาเล็ม และพวกเขาจะมาที่เมืองนี้จริงๆ ชนชาติต่างๆที่เป็นศัตรูต่ออิสราเอล ไม่ใช่แค่เพียงจะมาชุมนุมต่อพระเจ้าเท่านั้น พวกเขาจะมาชุมนุมที่เยรูซาเล็ม คนทั้งสี่จะเข้าอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้า และมาสอดคล้องกับการเลือกเยรูซาเล็มโดยสิทธิขาดของพระองค์ หัวใจของพวกเขาจะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระจากความชั่วร้าย

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์สำหรับหัวใจและแผนการของพระองค์ที่มีต่ออิสราเอล เธอจะได้รับการขนานนามว่า บัลลังก์ของพระเจ้า เราขอบคุณพระองค์สำหรับการสำแดงความหวังแทน และฤทธิ์เดชแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระองค์ เยรูซาเล็มจะเป็นถ้วยรางวัลแห่งความรักที่ยืนหยัดอดทนของพระองค์

เราอธิษฐานขอพระองค์ทรงให้ความสว่างแก่ทุกหัวใจของลูกๆของพระองค์ทั่วโลก ขอให้พวกเขาได้เห็นถึงอนาคตที่รุ่งโรจน์ของเยรูซาเล็ม เมืองที่พระองค์ทรงรักอย่างมากมาย ขอให้พวกเขาได้เข้าใจว่าความรักที่ร้อนรนของพระองค์ จะสามารถเปลี่ยนแปลงเมืองที่เต็มไปด้วยความบาป ไปสู่สถานที่แห่งพระสิริของพระองค์ได้อย่างไร

ขอพระองค์ทรงปกป้องลูกๆของพระองค์จากวิญญาณของยุคนี้ และจากการเข้าไปอยู่ฝ่ายเดียวกับผู้ที่เกลียดชังเยรูซาเล็ม หรือฝ่ายที่ต้องการกำจัดเธอ เพราะการกบฏของเธอ

ขอให้ชาวยิวได้พบพระเยซู พระเมสสิยาห์ของพวกเขา และได้รับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่พระฉายาของพระองค์

ในพระนามพระเยซู อาเมน



DAY 17

เยรูซาเล็ม จะเป็นมงกุฎแห่งพระสิริ ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

เพื่อเห็นแก่ศิโยน ข้าพเจ้าจะไม่ระงับเสียง และเพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็ม ข้าพเจ้าจะไม่นิ่งเงียบ จนกว่าความชอบธรรมของนครนี้จะออกไปเหมือนความสว่าง และความรอดของนครนี้จะออกไปเหมือนคบเพลิงที่ลุกอยู่ บรรดาประชาชาติจะเห็นความชอบธรรมของท่าน และพระราชาทรงหลายเห็นศักดิ์ศรีของท่าน และเขาจะเรียกท่านด้วยชื่อใหม่ ซึ่งพระโอษฐ์ของพระยาห์เวห์จะประกาศ ท่านจะเป็นมงกุฎงามในพระหัตถ์พระยาห์เวห์ และเป็นราชมงกุฎในอุ้งพระหัตถ์พระเจ้าของท่าน ท่านจะไม่ถูกเรียกว่าผู้ถูกทอดทิ้ง อีกต่อไป และแผ่นดินของท่านจะไม่ถูกเรียกว่าที่ทิ้งร้าง อีกต่อไป แต่คนเขาจะเรียกท่านว่า ความปิติยินดีของเราอยู่ในเธอ และเรียกแผ่นดินของท่านว่า แต่งงานแล้ว เพราะพระยาห์เวห์ทรงปิติยินดีในท่าน และแผ่นดินของท่านจะแต่งงาน เพราะชายหนุ่มแต่งงานกับหญิงพรหมจารีอย่างไร บุตรชายทั้งหลายของท่านจะแต่งงานกับท่านอย่างนั้น และเจ้าบ่าวเปรมปรีดีในเจ้าสาวอย่างไร พระเจ้าของท่านจะเปรมปรีดีในท่านอย่างนั้น (อิสยาห์ 62:1-5)

พระเจ้าทรงเปิดเผยความรักที่เต็มด้วยใจปรารถนาต่อศิโยน พระองค์ตั้งพระทัยที่จะเห็นความชอบธรรมของเธอส่องสว่างอย่างเจิดจ้า พระองค์อุทิศตัวที่จะไม่หยุดพักจนกว่าความรอดของเธอจะเติบโตดังเช่นคบเพลิงที่ลุกโชน พระเจ้าจะทรงพอพระทัยเยรูซาเล็มอย่างมาก จนกระทั่งพระองค์ต้องการให้ภักดิ์ทักซันได้เห็นสง่าราศีของเธอ ความปิติยินดีที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เกี่ยวกับเธอจะถูกเก็บไว้ส่วนพระองค์ แต่จะถูกประกาศออกไปให้คนได้รับรู้

พระองค์จะนำเสนอเธอ ดังเช่นกษัตริย์อาหัสสุเอรัสนำเสนอความงามของราชินี ต่อหน้าบรรดาแขกผู้มีเกียรติทั้งหมดของพระองค์

พระเจ้าทรงสัญญาที่จะเรียกเยรูซาเล็ม โดยชื่อใหม่ของเธอ เธอจะไม่ถูกเรียกว่า "ผู้ถูกทอดทิ้ง" อีกต่อไป แต่เธอจะถูกเรียกว่า "ความปิตียันดีของเราอยู่ในเธอ" แผ่นดินของเธอจะไม่ถูกตีตราว่า "ที่ทิ้งร้าง" อีกต่อไป แต่จะถูกเรียกว่า "แต่งงานแล้ว" นี่เป็นเรื่องราวแห่งความรักมิใช่หรือ-- ในความบริสุทธิ์ทั้งสิ้น-- นี่คือนิยายเรื่องราวดูราวระหว่างพระเจ้าและเยรูซาเล็มได้อย่างดีที่สุดในหัวใจที่ปิตียันดีของผู้เป็นสามีเปล่งประกายอยู่ทั่วพระคำตอนนี้

พระเจ้าทรงชื่นชม และชมเชยศิโยนด้วยถ้อยคำแห่งการเผยพระวจนะ พระองค์ประกาศว่าเธอจะเป็นมงกุฎแห่งพระสิริ และเครื่องสวมศิระแห่งราชวงศ์ในพระหัตถ์ของพระองค์ พระเจ้าทรงภาคภูมิใจในเยรูซาเล็มอย่างสิ้นเหลือ พระองค์ประกาศถึงความงามของเธอและปฏิบัติต่อเธอดังเช่นราชินี พระองค์ทรงปิตียันดีในเธอ ดังเช่นเจ้าบ่าวปิตียันดีในเจ้าสาว!

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์สำหรับความปรารถนาและการอุทิศตัวของพระองค์ ที่จะทำให้ความชอบธรรมของเยรูซาเล็มส่องสว่างอย่างเจิดจ้า เราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเปลี่ยนชื่อของเธอจากการเป็น "ผู้ถูกทอดทิ้ง" มาเป็น "ความปิตียันดีของเราอยู่ในเธอ" ความรักของพระองค์ให้อัตลักษณ์ตัวตนใหม่แก่เธอ

ขอให้ความชอบธรรมของเยรูซาเล็มกระจายออกไป เราอธิษฐานเพื่อความรอดของเธอ เราอธิษฐานเพื่อชาวยิวผู้ที่รู้สึกว่าคุณพระองค์ได้ทอดทิ้งพวกเขาไป ขอทรงเปิดตาของพวกเขาสู่ความรักของพระองค์ ขอให้พวกเขาได้รู้ว่าพระองค์ปิตียันดีในพวกเขา ขอทรงสำแดงพระราชกิจที่ไม่มีการหยุดพักของพระองค์เพื่อความรอดของพวกเขา

ในพระนามพระเยซู อาเมน



DAY 18

เราได้ตั้ง คนยาม ไว้ บนกำแพงแห่งเยรูซาเล็ม

โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย บนกำแพงของท่านนั้น ข้าพเจ้าตั้งพวกคนยามไว้
ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน เขาทิ้งหลายจะไม่ระจับเสียงเลย
พวกท่านผู้คอยเตือนความทรงจำของพระยาห์เวห์ จะต้องไม่หยุดพัก
และอย่าให้พระองค์หยุดพัก จนกว่าพระองค์จะสถาปนา
และทำให้กรุงเยรูซาเล็มเป็นที่สรรเสริญในแผ่นดินโลก (อิสยาห์ 62:6-7)

พระเจ้าได้ทรงตั้งคนยามไว้บนกำแพงแห่งเยรูซาเล็ม พระองค์ได้ทรงเลือกที่จะทำงานร่วมกับ
นักอธิษฐานวิงวอน เพื่อให้เยรูซาเล็มเป็นที่สรรเสริญในแผ่นดินโลก พระเจ้าทรงสามารถทำสิ่งนี้
สำเร็จได้ด้วยพระองค์เอง แต่นั่นไม่ใช่ลักษณะของพระองค์ พระองค์ชอบที่จะให้ลูกๆของ
พระองค์เข้ามามีส่วนร่วมในงานของพระองค์ พระองค์มีความสุขในการแบ่งปันแผนงานและให้
นักอธิษฐานวิงวอนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อร่วมกระทำการให้ความไฝ่ฝันของพระองค์กลายเป็น
ความเป็นจริงบนแผ่นดินโลก

พระเจ้าต้องการคนยามที่อุทิศตน ผู้ซึ่งจะร้องทูลต่อพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน นัก
อธิษฐานเพื่อเยรูซาเล็ม--ในฐานะเป็นกลุ่มเดียวกันรวมตัวจากทั่วโลก--ประจำการพร้อมเรียก
24/7 พวกเขาจำเป็นต้องเตรียมพร้อมเพื่อประจำการได้ทั้งกลางวันและกลางคืน งานของพวกเขา
เขาสาคัญมาก ที่การอธิษฐานจะต่อเนื่องไม่หยุด การอธิษฐานวิงวอนเพื่อเยรูซาเล็มเป็นหนึ่งใน
เหตุผลหลักของการสร้างนิเวศน์อธิษฐาน 24/7 ต่างๆ

พระเจ้าทรงบัญชาคนยามของพระองค์: "เราต้องการได้ยินเสียงของพวกเจ้า ทั้งกลางวันและกลางคืน อย่าให้เราหยุดพัก จนกระทั่งเราทำให้เยรูซาเล็มเป็นที่สรรเสริญในแผ่นดินโลก จงอย่าเขินอาย ไม่ต้องเกรงใจว่าจะรบกวนความสงบของเรา อย่ารีรอที่จะให้เราตื่นอยู่เสมอ และจงมาอยู่ต่อหน้าเราซ้ำแล้วซ้ำอีก พวกเจ้ากำลังทำงานของเรา" นี่เป็นการร่วมงานระหว่างกันที่เฉพาะพิเศษระหว่างพระเจ้า และนักอธิษฐานวิงวอนกลางวันและกลางคืนเพื่อเยรูซาเล็มของพระองค์ พระองค์ยืนยันกับพวกเขาว่า พระองค์จะไม่หยุดพัก เช่นเดียวกับที่พวกเขาอธิษฐานกันอย่างต่อเนื่อง

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์สำหรับแผนการของพระองค์เพื่อเยรูซาเล็ม เราขอบคุณที่ทรงร่วมทำงานกับนักอธิษฐานวิงวอนของพระองค์ เพื่อกระทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จเพื่อศิโยน ขอขอบคุณที่ทรงแบ่งปันสิ่งที่มีความหมายที่สุดต่อพระองค์กับลูกๆของพระองค์ เราซาบซึ้งใจในเกียรติที่พระองค์ทรงประทานให้

เราอธิษฐานที่จะมีนักอธิษฐานวิงวอนเพื่อเยรูซาเล็ม และอิสราเอล 100 ล้านคน ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากทั่วโลก ขอให้คริสตจักรทั่วโลกของพระองค์น้อมรับสิ่งที่พระองค์กำหนดไว้สำหรับเยรูซาเล็มในหัวใจ และร่วมกับพระองค์ จนกระทั่งเธอเป็นที่สรรเสริญท่ามกลางแผ่นดินโลก

เราอธิษฐานเพื่อนิเวศน์อธิษฐานต่างๆที่ได้อธิษฐานและนมัสการเป็นเสียงจากทั่วโลก 24/7 ขอให้คริสตจักรของพระองค์กลายมาเป็นพระกายที่อธิษฐานร่วมงานกับหัวใจและพระประสงค์ของพระองค์

เราอธิษฐานเพื่อความรอดของชาวยิว ขอพระองค์ทรงเรียกและส่งผู้สื่อสารของพระองค์ไปหาพวกเขาด้วยข่าวประเสริฐ เราขอพระองค์ที่จะยืนยันการเป็นพยานของพวกเขาด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์

ในพระนามพระเยซู อาเมน



DAY 19

พระเจ้าจะทรงปลอบโยน ผู้ที่รักศิโยน ในเยรูซาเล็ม

จงเปรมปรีดีกับเยรูซาเล็มและยินดีกับเธอ นะบรรดาผู้รักเธอ จงเปรมปรีดีกับเธอด้วยความ
ชื่นบาน นะบรรดาผู้ไว้ทุกข์เพื่อเธอ เพื่อพวกท่านจะได้รับการเลี้ยงดูและอ้อมใจ ด้วยหน้าอกที่
ปลอบโยนของเธอ เพื่อท่านจะได้เต็มอย่างเต็มที่ด้วยความยินดี จากอกอันอุดมของเธอ
เพราะพระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า “นี่แน่ะ เราจะนำสวัสดิภาพมาถึงเธอเหมือนแม่น้ำ และนำทรัพย์
สมบัติของบรรดาประชาชาติมาเหมือนลำน้ำที่ไหลล้น และพวกเจ้าจะได้รับการเลี้ยงดูจากเธอ
จะถูกอ้อมไว้ที่สะเอวเธอ และเขย่าขึ้นลงบนเข่าเธอ เหมือนผู้ที่มารดาของเขาปลอบโยน
เราเองจะปลอบโยนพวกเจ้าเช่นนั้น และเจ้าจะได้รับการปลอบโยนในเยรูซาเล็ม”
(อิสยาห์ 66:10-13)

มีความชื่นชมยินดีที่ยิ่งใหญ่รอคอยสำหรับผู้รักเยรูซาเล็ม ผู้ที่คร่ำครวญร้องไห้เพื่อเธอจะได้
ชื่นชมยินดีกับเธอ เพราะเหตุที่พวกเขาได้ร่วมในความเจ็บปวดแห่งความทุกข์ยากของเธอ พวกเขา
จะได้ร่วมส่วนในความชื่นชมยินดีแห่งพระสิริของเธอด้วยเช่นกัน เหล่าทหารผู้ทุกข์ยากจาก
การรุกรานของศัตรู คือผู้ที่ชื่นชมยินดีมากที่สุดในวันแห่งอิสราภาพ ในทำนองเดียวกัน ผู้ที่ได้
ร้องไห้กับเมืองอันเป็นที่รักในยามยากลำบาก จะดีใจเมื่อพวกเขาได้เห็นพระสิริอันไพบูรณ์ที่
พระเจ้าจะทรงประทานให้กับเธอ พวกเขาจะอ้อมอ้อมใจ--พบสันติสุข และความนิ่งสงบของจิตใจ
ดังเช่นเด็กน้อยที่ได้ดื่มน้ำนมจนอ้อม--ด้วยการปลอบโยนที่เธอจะได้รับ

เมื่อเรารักใครบางคนอย่างจริงจัง และลึกซึ้ง เราจะรู้สึกอบอุ่นใจอย่างมาก เมื่อได้เห็นคนที่เรารัก หายดีหลังจากช่วงเวลาแห่งการเจ็บป่วย เช่นเดียวกัน ผู้ที่รักเยรูซาเล็มจะรู้สึกอบอุ่นใจ ได้รับการปลอบโยน เมื่อได้เห็นสันติสุขมากมาย สวัสดิภาพที่ไม่หยุดยั้ง และความเจริญรุ่งเรืองที่กว้างใหญ่ไพศาลของเธอ พวกเขาจะได้รับการเล่าโลมใจจากความเจ็บปวดซึ่งพวกเขาได้รู้สึกต่อเมืองนี้ เมื่อพวกเขาได้เห็นถึงการเล่าโลมใจอย่างล้นเหลือ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้สำหรับเธอ พระเจ้าทรงกล่าวไว้ชัดเจนว่า การปลอบโยนใจของพระองค์จะมา เมื่อพระองค์ได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆของเยรูซาเล็ม มันไม่ใช่แค่เพียงความเป็นจริงภายในอย่างเดียวเท่านั้น

พระเจ้าจะทรงปลอบโยนผู้ที่รักเยรูซาเล็ม ดังมารดาปลอบโยนบุตรของเธอ พระคำตอนนี้ใช้ภาษาที่พบได้ไม่บ่อยนักในพระคัมภีร์ โดยใช้ความเป็นแม่บรรยายถึงความอ่อนโยนพิเศษของพระเจ้า การเล่าโลมใจจะเกิดขึ้นในเยรูซาเล็ม: "เจ้าจะได้รับการปลอบโยนในเยรูซาเล็ม" จะมีความชื่นบานและความปิติยินดีสำหรับผู้ที่ได้เห็นความไพบูรณ์แห่งพระสิริของเธอ

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์สำหรับความอ่อนโยนพิเศษที่พระองค์จะสำแดงออก เพื่อปลอบโยนผู้ที่รักเยรูซาเล็ม พระองค์จะไม่ปล่อยให้หัวใจของพวกเขาคงอยู่ในบาดแผลที่ไม่ได้รับการรักษา ซึ่งเกิดจากความทุกข์ยากของเยรูซาเล็ม พระองค์จะทรงประทานการเล่าโลมใจที่ยิ่งใหญ่เกินขนาดสำหรับพวกเขา และสำหรับเมืองอันเป็นที่รักของพระองค์ด้วยเช่นกัน พระองค์จะไม่ปล่อยให้ผู้ที่ร่วมแบ่งปันในความรักที่พระองค์มีต่อเยรูซาเล็มผิดหวัง พวกเขาจะชื่นชมยินดีอย่างเกินขนาด เมื่อได้เห็นพระสิริที่ตระการตาและสวัสดิภาพของเธอ

เราอธิษฐานที่คริสตจักรทั่วโลกจะเห็นได้ว่า เยรูซาเล็มอยู่ที่ตำแหน่งพิเศษในหัวใจของพระองค์ ขอพระองค์ทรงส่งต่อความรักซึ่งมีต่อเยรูซาเล็ม อิสราเอล และชาวยิว ให้กับพระกายของพระคริสต์บนแผ่นดินโลก

ขอให้ชาวยิวได้พบพระเยซู พระเมสสิยาห์ของพวกเขา ผู้รักษาหัวใจที่แตกสลายของพวกเขา

ในพระนามพระเยซู อาเมน



DAY 20

พระสิริของพระเจ้า จะขึ้นมาเหนือ เยรูซาเล็ม

จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว และพระสิริของพระยาห์เวห์ขึ้นมาเหนือเจ้า เพราะว่าดูสิ ความมืดจะปกคลุมแผ่นดินโลก และความมืดก็คลุมชนชาติทั้งหลาย แต่พระยาห์เวห์จะทรงขึ้นมาเหนือเจ้า และพระสิริของพระองค์จะปรากฏเหนือเจ้า และบรรดาประชาชาติจะมาถึงความสว่างของเจ้า และพวกพระราชามายังความสุขใสแห่งรุ่งอรุณของเจ้า จงเงยหน้าของเจ้า และมองดูรอบๆ เขาทุกคนถูกรวบรวมเข้ามา พวกเขาจะมาหาเจ้า บุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมาจากแดนไกล และพวกบุตรหญิงของเจ้าจะถูกอุ้มใส่สะเอวมาแล้วเจ้าจะเห็นและปลาบปลื้ม ใจของเจ้าจะตื่นเต้นและเปรมปรีดิ์ เพราะความมั่งคั่งของทะเล จะหันมาหาเจ้า ทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติจะมายังเจ้า (อิสยาห์ 60:1-5)

พระเจ้าจะทรงทำให้พระสิริของพระองค์ขึ้นมาเหนือเยรูซาเล็ม พระองค์จะเป็นความสว่างของเธอ และทำให้ความสว่างของเธอส่องออกไปเหนือประชาชาติ พระเจ้าจะทรงลุกขึ้นมาเหนือเยรูซาเล็ม และพระสิริจะเป็นที่มองเห็นได้เหนือเธอ จะมีความแตกต่างที่ตรงกันข้ามอย่างชัดเจนระหว่างเยรูซาเล็ม และคนต่างๆของโลกนี้ เนื่องจากในเวลานั้น พวกเขาจะดำเนินชีวิตในความมืด ประชาชาติจะได้เห็นเยรูซาเล็มสะท้อนแสงสว่างสดใสของพระเจ้า พวกเขาจะไม่ได้เห็นพระสิริของพระเจ้าโดยตรง แต่จะเห็นได้โดยทางอ้อม เช่นเดียวกับที่แสงสว่างของดวงอาทิตย์ ถูกสะท้อนบนดวงจันทร์ในเวลากลางคืน แต่สำหรับเยรูซาเล็ม เธอจะได้เห็นพระเจ้าและพระสิริของพระองค์

เยรูซาเล็มจะลุกขึ้นดังความสว่างบนโลก และกษัตริย์ต่างๆจะถูกดึงดูดความสนใจมาสู่แสงสว่างของเธอ บุตรชายและบุตรสาวของอิสราเอลจะรวมตัวกันในเยรูซาเล็ม ผู้ที่อาศัยอยู่ห่างไกล จะกลับบ้าน พระเจ้าจะทรงจัดการสิ่งต่างๆให้เกิดเป็น การคืนสู่เหย้าที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี เยรูซาเล็มจะชื่นชมยินดี ดังเช่นมารดารวบรวมลูกๆมาอยู่ด้วยกันหลังจากห่างหายกันไปนาน หัวใจของเธอจะหลอมละลายและระเบิดออกด้วยความชื่นชมยินดี พระเจ้าจะให้ความมั่งคั่งของประชาชาติหลังไหลมาสู่เยรูซาเล็ม--ทองคำ เครื่องหอม อูฐ แกะ และแรงงานที่ไม่มีค่าจ้าง--เนื่องจากคนต่างๆจะมา และปรนนิบัติเธอ

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงทำให้พระสิริของพระองค์ฉายขึ้นเหนือเยรูซาเล็ม พระองค์จะทำให้เธอเป็นแสงสว่างสำหรับบรรดาประชาชาติ และเธอจะส่องสว่างเพื่อให้ทุกคนมองเห็นได้ เรานมัสการพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมการกลับสู่สภาพดีอย่างอัศจรรย์สำหรับเยรูซาเล็ม

ขอพระองค์ทรงเปิดความเข้าใจของคริสตจักรทั่วโลก เกี่ยวกับแผนการของพระองค์สำหรับเยรูซาเล็ม ขอให้พระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อเธอ เป็นเรื่องที่สำคัญและเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสำหรับลูกๆของพระองค์

ขอให้สิ่งที่สำคัญสำหรับพระองค์ กลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้น และมากขึ้นสำหรับพระกายของพระคริสต์

ในพระนามพระเยซู อาเมน



DAY 21

เยรูซาเล็ม นครแห่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

ส่วนเราบอกพวกท่านว่า อย่าสาบานเลย ไม่ว่าจะทำโดยอ้างถึงสวรรค์ เพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้า หรืออ้างถึงแผ่นดินโลก เพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระเจ้า หรืออ้างถึงกรุงเยรูซาเล็ม เพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์ อย่าสาบานโดยอ้างถึงศีรษะของท่าน เพราะท่านจะทำให้ผมขาว หรือดำไปสักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้ จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ คำพูดที่เกินกว่านี้มาจากความชั่ว (มัทธิว 5:34-37)

พระเยซูทรงประกาศว่า เยรูซาเล็มคือนครแห่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ "กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่" อ้างอิงถึงพระเจ้า ไม่ใช่ดาวิด (สดุดี 47:2; 95:3; มาลาคีย์ 1:14) พระเยซูทรงยืนยันว่าเยรูซาเล็มมีสถานะที่พิเศษในสายพระเนตรของพระเจ้า เธอเป็นนครที่ไม่เหมือนนครอื่นใด

เยรูซาเล็ม คือนครของพระเจ้า นี่คือเหตุผลว่าทำไมทั้งโลกจึงมีเรื่องกล่าวถึงเมืองเล็กๆแห่งนี้ ในตะวันออกกลางไม่เว้นแต่ละวัน มหานครใหญ่ต่างๆซึ่งมีมากกว่าทั้งจำนวนประชากร อิทธิพล ความมั่งคั่ง อำนาจ ทรัพยากร และนวัตกรรม ก็ไม่ได้เป็นที่ความสนใจเท่ากับเยรูซาเล็ม พระเจ้าได้ทรงกำหนดเธอไว้เป็นศูนย์กลางของบรรดาประชาชาติ (เอเสเคียล 5:5)

เยรูซาเล็มได้ปลุกเร้าแรงปรารถนาในหัวใจของมนุษย์ อย่างที่ไม่มีคนใดทำได้ เธอได้อยู่ท่ามกลางสงครามที่รุนแรงมานานับหลายร้อยศตวรรษ เธอได้ถูกทำลาย และแม้กระทั่งพังราบดงหน้ากลองหลายครั้ง พระคัมภีร์สอนเราว่า เยรูซาเล็มจะเป็นศูนย์กลางแห่งการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งในยุคสุดท้าย ประชาชาติทั้งสี่จะมาล้อมรอบเธอ และโจมตีเธอ และจากนั้นพระเยซูจะมาปลดปล่อย และช่วยประชากรของพระองค์-พงศ์พันธ์แห่งอิสราเอลให้รอด พระเยซูจะครองราชย์จากเยรูซาเล็ม พระเจ้าทรงประกาศว่า: "เราได้ตั้งกษัตริย์ของเราไว้บนศิโยน ภูเขาบาริสซุสของเรา" (สดุดี 2:6) เยรูซาเล็มจะมีบทบาทสำคัญในแผนการของพระเจ้า เพื่อยกย่องเชิดชูพระบุตรของพระองค์

PRAYER

พระบิดาของเรา

เรายกย่องพระนามบาริสซุสของพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์สำหรับการเลือกเยรูซาเล็มในฐานะเป็นนครของพระองค์ เรามีสการพระองค์เพราะทรงรักนครแห่งนี้ยิ่งยวดเยี่ยม เรายกย่องและอธิษฐานเพื่อการเสด็จมาของพระเยซู พระบุตรของพระองค์ สู่ศิโยนอันเป็นภูเขาบาริสซุสของพระองค์

เราอธิษฐานขอให้พระกายของพระคริสต์เข้าใจถึงความสำคัญของเยรูซาเล็ม ในแผนการยุคสุดท้ายของพระองค์ และเข้ามีส่วนร่วมกับการนำพระทัยของพระองค์ ขอรทงนำเราให้อธิษฐานเพื่อเยรูซาเล็ม และอิสราเอล

ขอพระองค์ทรงสร้างนักอธิษฐานวิงวอน และคนยามบนกำแพงเพื่อเยรูซาเล็ม ผู้ที่จะร้องทูลเพื่อเธอทั้งกลางวันและกลางคืน จนกระทั่งเธอเป็นที่สรรเสริญท่ามกลางแผ่นดินโลก (อิสยาห์ 62:6-7)

ในพระนามพระเยซู อาเมน



International House *of* Prayer

PIERRE BEZENÇON (PIERREBEZENCON@IHOPKC.ORG) // ISRAEL MANDATE